
รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจําเดือนมกราคม 2568

ฝ่ายเกษตร ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

1. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สําคัญระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ประจําเดือนธันวาคม 2567

สินค้าเกษตรกรรม

การส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) ข้าว (2) ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง

(3) ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง (4) ยางพารา (5) สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ (6) เคร่ืองเทศและสมุนไพร (7) ข้าวโพด (8) ใบยาสูบ

(9) เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดท่ีใช้ในการเพาะปลูก และ (10) กล้วยไม้ โดยมูลค่ารวมการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมของไทย

รวมทุกรายการ ที่ส่งออกไปอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม 2567 มีมูลค่ารวม 3,124.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน

2567 จํานวน 1,355.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.62 แต่ลดลงร้อยละ 8.31 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร

ในช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า (เดือนธันวาคม 2566) ท่ีอยู่ท่ี 3,408.04 ล้านบาท

โดยการเทียบมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า (ธันวาคม 2566) สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออก

เพ่ิมข้ึนมากที่สุด ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ใบยาสูบ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์

มันสําปะหลัง และกล้วยไม้ ตามลําดับ และลดลงมากที่สุด ได้แก่ เครื่องเทศและสมุนไพร เมลด็ ผลและสปอร์ ชนิดทีใ่ช้ในการ

เพาะปลูก และข้าว แต่เม่ือเทียบกับ ช่วงเดียวกันเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2567) สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น

มากท่ีสุด ได้แก่ ใบยาสูบ เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดท่ีใช้ในการเพาะปลูก สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและ

แห้ง ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ยางพารา และข้าวโพด ตามลําดับ สําหรับสินค้าที่มูลค่าการส่งออกลดลงมากท่ีสุด ได้แก่

เครื่องเทศและสมุนไพร และกล้วยไม้ ตามลําดับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญ 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) น้ําตาลทราย (2) อาหารสัตว์เลี้ยง

(3) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ (4) เคร่ืองดื่ม (5) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ (6) ไขมันและนํ้ามันจาก

พืชและสัตว์ (7) ผักกระป๋องและผักแปรรูป (8) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (9) หมากฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม และ

(10) สิ่งปรุงรสอาหาร โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของไทยรวมทุกรายการที่ส่งออกไปอินโดนีเซียใน

เดือนธันวาคม 2567 มีมูลค่า 1,618.66 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2567 จํานวน 158.77 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.88 แต่ลดลงร้อยละ 1.60 เม่ือเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรในช่วงเดียวกันกับ

ปีก่อนหน้า (เดือนธันวาคม 2566) ท่ีอยู่ท่ี 1,645.04 ล้านบาท

สําหรับมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า (ธันวาคม 2566)

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ได้แก่ หมากฝรั่งและขนมท่ีไม่มีโกโก้ผสม ผลไม้กระป๋องและ

แปรรูป ไขมันและนํ้ามันจากพืชและสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง และน้ําตาลทราย ตามลําดับ และลดลงมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ สิ่งปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม ผักกระป๋อง และผักแปรรูป และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

อ่ืนๆตามลําดับ แต่เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันเดือนก่อนหน้า (พฤศจิกายน 2567) สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออก

เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด ได้แก่ หมากฝรั่งและขนมท่ีไม่มีโกโก้ผสม น้ําตาลทราย สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ และ ไขมันและ

นํ้ามันจากพืชและสัตว์ ตามลําดับ สําหรับสินค้าที่มูลค่าการส่งออกลดลงมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสําเร็จรูป

อื่นๆ เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋อง และผักแปรรูป และส่ิงปรุงรสอาหาร ตามลําดับ
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สรุปมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรท้ังหมดจากไทยไปยังอินโดนีเซีย ประจําเดือนธันวาคม 2567

 มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของไทยไปอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม 2567

อยู่ที่ 4,721.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2567 จํานวน 1,539.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.40 และ

เม่ือเทียบกับมูลค่าการส่งออกฯ ในเดือนธันวาคม 2566 อยู่ที่ 5,026.47 ล้านบาท มีมูลค่าลดลง จํานวน 304.82 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 6.06
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ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมจากไทยไปอินโดนีเซีย เดือนธันวาคม 2567

รูปภาพ : สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังอินโดนีเซีย 10 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2567

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)

ลําดับ สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าเกษตรกรรม ธ.ค. 67 พ.ย. 67
ร้อยละการ

เปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบ

กับเดือนก่อน

ธ.ค. 67 – พ.ย. 67

ธ.ค. 66
ร้อยละการ

เปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบเดือน

เดียวกันกับปีก่อน

ธ.ค. 67 / ธ.ค. 66

มูลค่า

(ล้านบาท)

มูลค่า

(ล้านบาท)

มูลค่า

(ล้านบาท)

1 ข้าว 2,168.83 1,122.16 93.27 2,899.26 -25.19

2 ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 478.67 275.96 73.46 222.57 115.06

3 ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 310.04 222.08 39.61 201.60 53.79

4 ยางพารา 86.49 75.39 14.72 16.11 436.87

5 สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ 31.19 15.12 106.28 17.82 75.03

6 เคร่ืองเทศและสมุนไพร 16.57 27.62 -40.01 45.18 -63.32

7 ข้าวโพด 16.04 15.61 2.75 1.38 1,062.32

8 ใบยาสูบ 9.55 24.46 288.21 - 100.00

9 เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดท่ีใช้ใน

การเพาะปลูก

4.16 1.12 271.43 10.85 -61.66

10 กล้วยไม้ 1.08 1.22 -11.48 0.99 9.09

สินค้าเกษตร รวม 10 รายการ 3,122.62 1,758.74 77.55 3,415.76 -8.58

สินค้าเกษตร รวมทุกรายการ 3,124.72 1,769.19 76.62 3,408.04 -8.31
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ตารางแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจากไทยไปอินโดนีเซีย เดือนธันวาคม 2567

.

รูปภาพ : สัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยไปยังอินโดนีเซีย 10 อันดับแรก เดือนธันวาคม 2567

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)

ลําดับ สินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าเกษตรกรรม ธ.ค. 67 พ.ย. 67

ร้อยละการ

เปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบ

กับเดือนก่อน

ธ.ค. 67 – พ.ย.67

ธ.ค. 66

ร้อยละการ

เปล่ียนแปลง

เปรียบเทียบเดือน

เดียวกันกับปีก่อน

ธ.ค. 67 / ธ.ค. 66

มูลค่า

(ล้านบาท)

มูลค่า

(ล้านบาท)

มูลค่า

(ล้านบาท)

1 นํ้าตาลทราย 790.56 464.75 70.10 717.39 10.20

2 อาหารสัตว์เลี้ยง 200.21 286.54 -30.13 179.90 11.29

3 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ 177.35 108.42 63.58 187.38 -5.35

4 เคร่ืองด่ืม 92.40 146.58 -36.96 131.05 -29.49

5 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหาร

สําเร็จรูปอ่ืนๆ

91.09 178.06 -48.84 177.29 -48.62

6 ไขมันและนํ้ามันจากพืชและสัตว์ 90.42 62.30 45.14 75.03 20.51

7 ผักกระป๋องและแปรรูป 49.25 65.94 -25.31 54.18 -9.10

8 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 42.61 60.38 -29.43 32.56 30.87

9 หมากฝร่ังและขนมท่ีไม่มีโกโก้ผสม 35.24 18.54 90.08 12.50 181.92

10 ส่ิงปรุงรสอาหาร 29.90 31.51 -5.11 43.43 -31.15

อุตสาหกรรมเกษตรรวม 10 รายการ 1,599.03 1,423.02 12.37 1,610.71 -0.73

อุตสาหกรรมเกษตร รวมทุกรายการ 1,618.66 1,459.89 10.88 1,645.04 -1.60

สินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรม

เกษตรโดยรวม

4,721.65 3,181.76 48.40 5,026.47 -6.06
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สถานการณ์ราคายางพาราในอินโดนีเซีย

ราคายางแท่งมาตรฐานของอินโดนีเซีย (Standard Indonesian Rubber: SIR)

Figure: Comparison Price of Standard Indonesian Rubber (SIR)

Source: ASEAN Rubber Business Council (ARBC)

รายละเอียดราคายางแท่ง (SIR) ราคา

(เซนต์สหรัฐ/กิโลกรัม)

อัตราการเติบโต (%)

ราคายางแท่งเปรียบเทียบกับช่วงเวลา (เดือน) เดียวกันของปีก่อนหน้า

เดือนมกราคม 2568 192.36 25.68 %

เดือนมกราคม 2567 153.05

ราคายางแท่งเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า

เดือนมกราคม 2568 192.36 -3.72 %

เดือนธันวาคม 2567 199.80

Table: Comparison Price of Standard Indonesian Rubber (SIR)

Source: ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
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การส่งออก – นําเข้ายางพาราระหว่างไทย - อินโดนีเซีย

มูลค่าการนําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของอินโดนีเซียมายังไทย ประจําเดือนธันวาคม 2567

ลําดับ รายการ ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 ก.ค. 67 ส.ค. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 พ.ย.67 ธ.ค.67

1 ผลิตภัณฑ์ทําจากยาง 43.8 37.6 27.5 48.7 41.0 48.5 47.17 54.33 44.12 70.63 33.97

2 วัสดุทําจากยาง 2.0 4.3 2.5 4.4 1.6 7.3 12.13 4.79 26.29 18.83 11.75

รวมมูลค่าท้ังหมด (ล้านบาท) 45.8 41.9 30.0 53.1 42.6 55.8 59.30 59.12 70.41 89.46 45.72

มูลค่าการส่งออกสินค้ายางพาราของไทยไปยังอินโดนีเซีย ประจําเดือนธันวาคม 2567

ลําดับ รายการ ก.พ. 67 มี.ค. 67 เม.ย. 67 พ.ค. 67 มิ.ย. 67 ก.ค. 67 ส.ค. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67

1 ยางแผ่น

-ยางแผ่นรมควัน

ชันท่ี 3

1.4 - 1.7 1.6 - 1.6 - - - 0.88 -

2 ยางแท่ง - - 0.8 - 0.8 - - - - - -

ยางธรรมชาติท่ีกําหนด

ไว้ทางเทคนิค

- - - - - - - - - 0.84 -

3 นํ้ายางข้น 59.4 45.6 97.8 99.4 22.5 3.1 20.7 50.15 54.99 73.66 86.49

4 ยางพาราอ่ืน ๆ

- นลักษณะขั้นปฐม

- - - - - - - - - - -

รวมมูลค่าทั้งหมด (ล้านบาท) 60.8 45.6 100.3 101.0 23.3 4.7 20.70 50.15 54.99 75.38 86.49

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)

สถานการณ์ยางพาราในอินโดนีเซีย

 ยางพาราไม่พอต่อความต้องการในช่วงต้นปี 2568

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 นาย Edy Irwansyah เลขาธิการสมาคมยางพาราแห่งอินโดนีเซีย (Rubber Association

of Indonesia: Gapkindo) จ.สุมาตราเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2568 การจัดหายางพาราในพ้ืนท่ียังคงประสบปัญหา

ความยากลําบากมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงฤดูกาลจากฤดูฝนสู่ฤดูแล้ง ส่งผลให้การผลิตยางในท้องถิ่นลดลง

และคาดว่าอาจจะใช้เวลาหลายเดือน เนื่องจากสวนยางกําลังเข้าสู่ช่วงการผลัดใบตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การผลิต

ยางพาราของเกษตรกรเริ่มฟื้นตัวจากการปรับตัวของราคายางพาราในตลาดโลกท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และ

ความต้องการวัตถุดิบที่สูงข้ึน ทําให้เกษตรกรหันมาดูแลสวนยางที่เคยถูกละเลยในช่วงที่ราคายางตกต่ํา

ข้อมูลในเดือนธันวาคม 2567 ราคากลางของยางธรรมชาติประเภท TSR20 (Technical Specified Rubber 20)

ในตลาดสินค้าล่วงหน้าสิงคโปร์ (Singapore Commodity Exchange: SICOM) อยู่ที่ 197.24 เซนต์ต่อกิโลกรัม สูงกว่าราคา

กลางในเดือนพฤศจิกายนที่อยู่ที่ 191.11 เซนต์ต่อกิโลกรัม แต่ต่ํากว่าราคากลางในเดือนตุลาคมที่สูงถึง 199.63 เซนต์ต่อ

กิโลกรัม การเพิ่มขึ้นของราคายางธรรมชาติในตลาดโลกส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางในท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรยาง

Mbuah Page ในเขต Deli Serdang จ.สุมาตราเหนือ ที่สามารถขายยางก้อน (Bahan Olahan Karet: Bokar) ได้ในราคา

15,500 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ในการประมูลเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ซ่ึงสูงกว่าราคาในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ท่ีมักจะอยู่ต่ํากว่า

10,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม
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แม้ว่าราคายางในตลาดล่วงหน้าช่วงต้นเดือนมกราคม 2568 จะปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคาปิด ณ วันที่

8 มกราคม 2568 อยู่ที่ 184 เซนต์ต่อกิโลกรัม นาย Edy แสดงความหวังว่าการพัฒนาการผลิตยางพาราของเกษตรกรจะช่วย

สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเน้นย้ําถึงการพ่ึงพาปัจจัยภายนอกของตลาดยางธรรมชาติ เช่น สภาพ

อากาศและความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทําให้รัฐบาลและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจําเป็นต้องพยายามอย่าง

ต่อเนื่องในการรับมือความท้าทายท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพของตลาดส่งออกให้มากที่สุด

ก่อนหน้านี้ การส่งออกยางธรรมชาติของ จ.สุมาตราเหนือในเดือนธันวาคม 2567 มีแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

แม้จะเผชิญกับความท้าทายจากสภาพอากาศและความผันผวนของราคา โดยปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 23,467 ตัน เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 10.91 เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ 21,162 ตัน อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2566 ซ่ึงมีปริมาณ

ส่งออก 23,668 ตัน พบว่าลดลงเล็กน้อย ท้ังนี้ สมาคมยางพารา จ.สุมาตราเหนือ ระบุว่า การเพ่ิมข้ึนของปริมาณการส่งออก

ในเดือนธันวาคม 2567 ได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงงานผลิตยางรถยนต์ ซ่ึงส่ังซ้ือเพื่อเตรียมสต็อก

สําหรับช่วงวันหยุดในเดือนมกราคม 2568 แม้ว่าตลาดโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนของราคาก็ตาม

 ผู้ประกอบการยางค้านแผนขยายระยะเวลาการเก็บ DHE SDA ช้ีกระทบต่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 นาย Aziz Pane ประธานสภายางพาราแห่งอินโดนีเซีย (Indonesia Rubber Council:

Dekarindo) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางธรรมชาติได้แสดงความเห็นคัดค้านแผนการของรัฐบาลที่จะขยาย

ระยะเวลาการเก็บรายได้ที่ ได้รับจากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ (Foreign Exchange Earnings from Natural

Resource Exports: DHE SDA) จากระยะเวลาเก็บข้ันต่ําสามเดือนเป็นหนึ่งปี โดยแผนการขยายระยะเวลาการเก็บ DHE

SDA ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจากนาย Airlangga Hartarto รัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2568

ซึ่งนาย Aziz ได้ขอให้รัฐบาลทบทวนแนวคิดนี้ และกล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมยางธรรมชาติกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในช่วงท่ีผ่านมา ประสิทธิภาพการผลิตสินค้ายางธรรมชาติลดลง เนื่องจากรายได้ของเกษตรกรท่ีตกต่ําและไม่สามารถแข่งขัน

กับสินค้าอื่นได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะรัฐบาล ควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือและรักษาอุตสาหกรรมยางพารา

ท้ังในส่วนต้นน้ําและปลายน้ํา

ด้วยเหตุน้ี Dekarindo จึงคัดค้านข้อเสนอของรัฐบาลในการขยายระยะเวลาการเก็บเงินรายได้ท่ีได้รับจากการส่งออก

ทรัพยากรธรรมชาติ (DHE SDA) โดยยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวจะย่ิงทําให้อุตสาหกรรมยางธรรมชาติในประเทศประสบปัญหา

และอาจถึงขั้นล้มละลาย หากรัฐบาลยังยืนยันจะขยายระยะเวลาการเก็บ DHE SDA ดังกล่าว Dekarindo ได้เสนอข้อแนะนํา

2 ข้อเพื่อพิจารณา ประการแรก การกําหนดให้เฉพาะ DHE SDA ของสินค้าโภคภัณฑ์ยางจะต้องนําส่งเข้าสู่ระบบการเงินของ

อินโดนีเซีย (Indonesian Financial System: SKI) โดยไม่ต้องมีข้อกําหนดในการเก็บรักษา (retention) และประการท่ีสอง

การเพิ่มมูลค่าของ DHE SDA ท่ีต้องเก็บรักษา (DHE retention) จาก 250,000 เหรียญสหรัฐเป็น 500,000 เหรียญสหรัฐต่อ

การแจ้งการส่งออก (Export Customs Declaration: PPE)

นาย Aziz ย้ําเตือนว่าอุตสาหกรรมยางในประเทศเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนกว่า 10 ล้านคนในอินโดนีเซีย

ท้ังเกษตรกร ครอบครัว รวมถึงพ่อค้าและพนักงานในอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบโดยตรง

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะทบทวน

ข้อกําหนดนี้ใหม่ เพื่อให้สามารถปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม
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สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรไทยในอินโดนีเซีย

ลําดับ

ท่ี

ภาพ

ผลไม้

ช่ือไทย Ranch Market,

Lotte Shopping

Avenue

All Fresh

Ambassador

Lotte Mart,

ITC Kuningan

GrandLucky

SCBD, Senayan

Total Buah

Segar, Warung

Buncit

1 มะขามหวาน Rp 29,900/250g. Rp 16,900/250g. Rp 30,250/250g. Rp 27,500/250g. -

2 ลําไย Rp 48,233/Kg Rp 45,080/Kg Rp 36,633/Kg Rp 43,180/Kg Rp 50,400/Kg

3 มะพร้าว

นํ้าหอม

พร้อมด่ืม

- - - Rp 37,900/pcs. -

4 มะพร้าว

นํ้าหอม

Rp 39,900/pcs - - - -

5 ทุเรียน

หมอนทอง

- - - - -

6
ข้าว

หอมมะลิ

- Rp 155,250/5 Kg - Rp 159,900/5 Kg -

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน 488 รูเปียห์ ต่อ 1 บาท
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย

 ไม่มีรายงานการตรวจพบสารตกค้าง สารปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ หรือการที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย

อื่น ๆ ในสินค้าเกษตรของไทยท่ีนําเข้ามายังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 กระทรวงสาธารณสุข มาเลเซียได้มีหนังสือแจ้ง มกอช. กรณีการตรวจพบสินค้าเกษตรและอาหารไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการนําเข้าอาหารของมาเลเซีย จํานวน 1 คร้ัง โดยมีการตรวจพบสารตกค้างเกินกว่าที่กฎหมายของมาเลเซียกําหนด

จํานวน 1 รายการ คือ ปลาสะเต๊ะ (Fish Satay)

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรท่ีสําคัญของอินโดนีเซีย

 อินโดนีเซียเร่งส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ สร้างโอกาสใหม่ในตลาดโลก

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นวัตถุดิบท่ีมีประโยชน์หลากหลาย กําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดโลก นอกจากการเพิ่ม

รสชาติให้กับอาหารแล้ว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังถูกนําไปใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ทําให้กลายเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก อินโดนีเซียในฐานะผู้ผลิตชั้นนํา ยังคงพัฒนาวิธีการผลิตท่ี

ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ ข้อมูลการส่งออกท่ัวโลกจาก Volza ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า การค้าผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ัวโลกมีการจัดส่งรวม

603 ครั้ง จากผู้ส่งออก 113 ราย ส่งไปยัง 130 ผู้ซ้ือในหลายประเทศ โดยอินโดนีเซียครองส่วนแบ่งการตลาดโลกด้วยการ

ส่งออก 544 ครั้ง ตามด้วยประเทศจีน 25 ครั้ง และสหรัฐอเมริกา 11 ครั้ง และประเทศอ่ืนๆ อีก 23 ครั้ง การครองตําแหน่ง

ผู้นําของอินโดนีเซียในฐานะผู้ผลิตหลักได้รับการสนับสนุนจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกเม็ดมะม่วงหิม

พานต์ โดยเฉพาะในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก ซ่ึงเป็นหนึ่งในพื้นท่ีผลิตท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ

ประเทศท่ีเป็นตลาดหลักสําหรับการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของอินโดนีเซีย ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ

เยอรมนี ซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากอินโดนีเซียมีโอกาสเพิ่มการส่งออกมากกว่าน้ี แต่ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการส่งออกอย่างเต็มท่ี

เช่น ศักยภาพในการส่งออกไปยังจีนมีมูลค่า 290 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่มีการส่งออกจริงเพียง 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่

ศักยภาพในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาถึง 113 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่การส่งออกจริงอยู่ท่ี 61,000 เหรียญสหรัฐเท่าน้ัน ข้อมูล

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสสําคัญที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีในตลาดสําคัญอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา

เพ่ือเพิ่มการส่งออก อินโดนีเซียจําเป็นต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการเพิ่ม

มูลค่าโดยการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ํามันหอมระเหย หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

ดูแลผิว รวมถึงต้องเร่งส่งเสริมการตลาดในตลาดสําคัญต่างๆ ท่ามกลางความต้องการสินค้าธรรมชาติและออร์แกนิกที่เพ่ิมขึ้น

ทั่วโลก อินโดนีเซียจึงมีโอกาสมหาศาลในการวางตําแหน่งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เป็นสินค้าสําคัญในตลาดการค้าระหว่าง

ประเทศ

 อินโดนีเซียส่งออกทุเรียน 600 ตัน ปี 2567 ไทยและฮ่องกงเป็นประเทศปลายทางหลัก

วันที่ 15 มกราคม 2567 นาง Amalia Adininggar Widyasanti รักษาการหัวหน้าสํานักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย

(BPS) ระบุว่า ในปี 2567 อินโดนีเซียสามารถส่งออกทุเรียนได้รวม 600 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทศ

ไทยและฮ่องกงเป็นตลาดปลายทางหลักสําหรับการส่งออก ในทางกลับกัน อินโดนีเซียยังคงมีการนําเข้าทุเรียนแม้ว่าปริมาณ

จะน้อยกว่าที่ส่งออกก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2567 อินโดนีเซียนําเข้าทุเรียนจํานวน 29.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 246,700 เหรียญ
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สหรัฐ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย ท้ังนี้ ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2567 อินโดนีเซียได้นําเข้าทุเรียนรวม 459.3 ตัน

มูลค่า 3.6 ล้านเหรียญหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่นําเข้าจากมาเลเซียและประเทศไทย

นาง Amalia ยํ้าว่า ในด้านปริมาณ การส่งออกทุเรียนของอินโดนีเซียยังคงสูงกว่าการนําเข้า อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้

ได้รับความสนใจในขณะน้ี คือความสําเร็จของเวียดนามในฐานะผู้ส่งออกทุเรียนช้ันนํา โดยในปี 2567 เวียดนามสามารถ

ส่งออกทุเรียนมูลค่าถึง 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 53.6 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปริมาณความ

ต้องการทุเรียนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากจากประเทศจีน ในเดือนพฤศจิกายน 2567 รายงานจาก The Strait Times ระบุว่า

ประเทศจีนได้นําเข้าทุเรียนรวมท้ังส้ิน 1.53 ล้านตัน และเวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 47 จากปริมาณการนําเข้า

ดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนของเวียดนามในปี 2567 สูงกว่าการส่งออกทุเรียนของอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความสําเร็จของเวียดนามในตลาดทุเรียนโลก

 East Kolaka ข้ึนแท่นพ้ืนท่ีพัฒนานาข้าวใหม่สูงสุดปี 2568

นาย Rusdin Jaya หัวหน้าสํานักงานพืชอาหารและบริการปศุสัตว์ (The Food Crops and Livestock Service:

Distanak) จ.สุลาเวสีตะวันออก เปิดเผยว่า ในปี 2568 จะมีการพัฒนาพื้นที่นาข้าวใหม่ที่ใหญ่ท่ีสุดในอําเภอ East Kolaka

ของ จ.สุลาเวสีตะวันออก โดยจะเพิ่มพื้นท่ีนาข้าวใหม่จํานวน 5,726 เฮกตาร์ เพื่อสนับสนุนอธิปไตยทางอาหารและการเป็น

คลังอาหารของโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตอาหารท้องถิ่นผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งแผนการนี้อยู่ใน

โครงการขยายพื้นที่ (Extensification Program) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อบรรลุ

เป้าหมายการมีอธิปไตยทางอาหาร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในพื้นท่ีดังกล่าว

นาย Rusdin ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในอนาคตการพัฒนาพื้นที่นาข้าวจะถูกแบ่งออกเป็นหลายอําเภอและเมืองใน

จ.สุลาเวสีตะวันออก ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรเกี่ยวกับข้าว จากข้อมูลในปัจจุบัน พ้ืนที่อําเภอ East

Kolaka เป็นพ้ืนที่ใน จ.สุลาเวสีตะวันออกที่มีการพัฒนาพ้ืนที่นาข้าวใหม่มากที่สุด ซึ่ง Distanak ได้สนับสนุนโครงการนี้โดย

จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ท่อระบายนํ้า และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อช่วยให้โครงการน้ีประสบความสําเร็จ นาย Rusdin

หวังว่าการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ในอนาคตจะช่วยเพ่ิมผลผลิตในพื้นท่ีดังกล่าว โดยเฉพาะข้าว

5. นโยบายและประเด็นท่ีอินโดนีเซียให้ความสนใจ

ข่าวด้านการเกษตร

 อินโดนีเซียต้ังเป้าปี 68 หยุดนําเข้าข้าว ข้าวโพด นํ้าตาล และเกลือมุ่งผลิตภายในประเทศ สร้างความมั่นคงทาง

อาหาร

เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2567 ภายหลังการประชุมภายในที่ทําเนียบประธานาธิบดี กรุงจาการ์ตา นาย Zulkifli Hasan

รัฐมนตรีประสานงานด้านอาหาร (Coordinating Minister for Food Affairs) เปิดเผยว่า ในปี 2568 รัฐบาลอินโดนีเซีย

ตัดสินใจจะไม่นําเข้าสินค้าหลักสําคัญ 4 รายการ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ําตาล และเกลือ ในปี 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในประเทศ และมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศเป็นหลัก นาย Zulkifli กล่าวเพ่ิมเติม

ว่า ผลผลิตข้าวในปี 2568 มีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าในเดือนธันวาคม 2567 ผลผลิตข้าวว่าจะอยู่ท่ี 800,000 ตัน และคาดว่า

จะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.3 ล้านตันในเดือนมกราคม 2568 และอาจสูงถึง 2.08 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นอกจากนี้ รัฐบาล

ยังได้ดําเนินการปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวและข้าวโพดของรัฐบาล (Government Purchase Price: HPP) โดยราคาข้าวจะ

เพ่ิมจากกิโลกรัมละ 6,000 รูเปียห์ เป็น 6,500 รูเปียห์ และราคาข้าวโพดจะเพ่ิมจากกิโลกรัมละ 5,000 รูเปียห์ เป็น 5,500 รู
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เปียห์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรมีแรงจูงใจและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สําหรับการรับซื้อผลผลิต รัฐบาลจะรับซื้อข้าวและ

ข้าวโพดจากเกษตรกรทั้งหมด โดยไม่คํานึงถึงปริมาณของผลผลิตตามราคาท่ีกําหนด เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคงและ

สนับสนุนการผลิตภายในประเทศ

 หยุดนําเข้าข้าวปี 2568! กระทรวงเกษตรเตรียมเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง 90,000 ตันยกระดับผลผลิตเกษตรกร

เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ในการประชุมประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตและความม่ันคงด้าน

อาหาร ณ เมืองเซมารัง จ.ชวากลาง นาย Sudaryono รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรได้

จัดเตรียมเมล็ดพันธ์ุข้าวและข้าวโพดคุณภาพดีจํานวน 90,000 ตัน ซ่ึงจะครอบคลุมพื้นที่ 3.7 ล้านเฮกตาร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของประเทศและสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการลดการนําเข้าข้าว ซึ่งการจัดหาพันธ์ุข้าว

คุณภาพดีจะมุ่งเน้นไปในพื้นท่ีที่มีดัชนีการเพาะปลูก (IP) ค่อนข้างตํ่า เพื่อช่วยเพ่ิมผลผลิตและสนับสนุนความม่ันคงทางอาหาร

ทั่วประเทศ ในปี 2568 กระทรวงเกษตรได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเมล็ดพันธ์ุข้าวมากกว่า 3 ล้านเฮกตาร์ ส่วนที่เหลือจะ

เตรียมไว้สําหรับพันธุ์ข้าวโพด

นาย Sudaryono กล่าวเพ่ิมเติมว่า การใช้เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดีจะช่วยเพ่ิมผลผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ 15 - 20 ดังน้ัน

กระทรวงเกษตรจึงให้ความสําคัญกับการกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่เกษตรกรท่ัวประเทศ นอกจากน้ี ยังมีแผนให้

หน่วยงาน Bulog ดูดซับผลผลิตจากเกษตรกร โดยเฉพาะใน จ.ชวากลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวสําคัญของประเทศ เพื่อเป็น

การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและปกป้องเกษตรกรจากความผันผวนของราคาหลังการเก็บเก่ียว ขณะเดียวกัน นาย Zulkifli

Hasan รัฐมนตรีประสานงานด้านอาหาร (Coordinating Minister for Food Affairs) เปิดเผยว่า ในปี 2568 อินโดนีเซียจะ

ไม่ดําเนินการเก่ียวกับการนําเข้าวัตถุดิบอาหารบางประเภท รวมทั้งข้าว เกลือ และน้ําตาล โดยกล่าวว่า การรับซื้อข้าวจาก

เกษตรกรจะถูกดูดซับโดย Bulog ตามคําสั่งของประธานาธิบดี เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา ด้วยการดําเนินการนี้ รัฐบาล

เช่ือม่ันว่าจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของอินโดนีเซีย ลดการพ่ึงพาการนําเข้า และสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดี

ของเกษตรกรท่ัวประเทศ

 จ.สุลาเวสีกลางยืนยันส่งออกทุเรียนไปจีนตามมาตรฐาน GACC

นาง Novalina เลขานุการประจํา จ.สุลาเวสีกลาง เปิดเผยว่า รัฐบาล จ.สุลาเวสีกลางอยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อให้

การส่งออกทุเรียนจากเขต Parigi Moutong และเขต Poso เป็นไปอย่างราบร่ืนและตรงตามมาตรฐานของสํานักงานศุลกากร

แห่งประเทศจีน (General Administration of Customs of China: GACC) โดยเน้นย้ําว่าความร่วมมือและการประสานงาน

ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นส่ิงสําคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งออกทุเรียนไปยังจีน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายดังกล่าว รัฐบาล จ.สุลาเวสีกลางได้จัดการประชุมทางเทคนิคเพ่ือเตรียมการสําหรับการเยือนของคณะผู้แทน GACC

มุ่งเน้นการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดการส่งออกทุเรียนไปจีน ซึ่งรวมถึงการดูแลคุณภาพ ขั้นตอนการจัดส่ง และ

การปฏิบัติตามมาตรการกักกันท่ีกําหนด นาง Novalina เน้นย้ําถึงศักยภาพที่สําคัญของการส่งออกทุเรียนจาก จ.สุลาเวสี

กลาง โดยคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดท่ีมีความต้องการทุเรียนสูงระดับโลกได้

จ.สุลาเวสีกลาง โดยเฉพาะเขต Parigi Moutong และเขต Poso เป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่ผลิตทุเรียนคุณภาพดีแห่ง

หน่ึงของอินโดนีเซีย และมีศักยภาพในการเป็นผู้จัดหาทุเรียนหลักสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งถือเป็นตลาด

ทุเรียนที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก นาง Novalina หวังว่า การเยือนของคณะผู้แทน GACC จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก

ทุเรียนในท้องถิ่น และเสริมสร้างตําแหน่งของอินโดนีเซียในตลาดทุเรียนโลก ทั้งนี้ จ.สุลาเวสีกลางได้รับการขึ้นทะเบียนการ
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ส่งออกทุเรียนจาก 3 เขต ได้แก่ เขต Parigi Moutong เขต Poso และเขต Sigi ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทาง

การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการจัดการท่ีดี (Good Handling

Practices: GHP) รวมถึงข้อกําหนดการจัดการ การลงทะเบียน และการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้สามารถส่งออก

ทุเรียนไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจากสํานักพืชอาหารพืชสวน (Agricultural Office of Food Crops and Horticulture) ระบุว่า การผลิต

ทุเรียนใน จ.สุลาเวสีกลางในปี 2566 มีผลผลิตสูงถึง 743,256 ตันต่อปี จากต้นทุเรียนกว่า 1.2 ล้านต้น ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2565

ที่ผลิตได้ประมาณ 563,256 ตัน โดยการผลิตทุเรียนในพื้นที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทุกปี และสําหรับการส่งออกทุเรียนจาก

จ.สุลาเวสีกลางมีการส่งออกสองพันธ์ุหลัก ได้แก่ Montong และ Musangking 
 แนวคิดขยายพ้ืนท่ีปลูกปาล์มนํ้ามัน เป็นภัยส่ิงแวดล้อม?

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ในที่ประชุมวางแผนพัฒนาประเทศสําหรับแผนพัฒนาระยะกลางแห่งชาติ (National

Medium-Term Development Plan Meeting: RPJMN) ประจําปี 2568 - 2572 ประธานาธิบดี Prabowo Subianto

ได้สนับสนุนการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ํามันในอินโดนีเซีย โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน ซึ่งก่อให้เกิด

กระแสตอบรับทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านจากภาคส่วนต่างๆ โดยฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่าการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน

เป็นแนวทางที่ควรได้รับการส่งเสริม เน่ืองจากมีศักยภาพในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ อย่างไรก็ตาม

ฝ่ายที่คัดค้านเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ เช่น การคุกคามการตัดไม้ทําลายป่า ภาวะโลก

ร้อน และความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านสิทธิในท่ีดินใน

พื้นท่ีเกษตรกรรม

จากแนวคิดการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มนํ้ามันน้ี มีประเด็นที่สําคัญ 2 ประการที่รัฐบาลควรให้ความสําคัญเพื่อสร้าง

ความสมดุลระหว่างการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม ประการแรก รัฐบาลควรเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน

(Standard Operating Procedure: SOP) และเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่

ป ลูกปาล์ม นํ้ามัน โดยการยกระดับมาตรฐานการ รับรอง เช่น Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) และ

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เพ่ือรับประกันความยั่งยืนในการผลิตปาล์มน้ํามัน ประการที่สอง การ

ดําเนินระบบวนเกษตร (Agro-Forestry) และการฟื้นฟูที่ดิน ระบบวนเกษตรเป็นการผสมผสานการปลูกพืชหลากหลายชนิด

ร่วมกับการปลูกปาล์มน้ํามัน เพ่ือลดการสูญเสียหน้าที่ของป่า และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอน นอกจากน้ี รัฐบาล

ควรผลักดันการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีถูกท้ิงร้างหรือเสื่อมโทรม เพื่อรักษาคุณภาพของดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ทั้ ง น้ี ในระยะยาว รัฐบาลจําเป็นต้องส่งเสริมการกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (Economic

Diversification) เพ่ือลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมต้องได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจํานวนมาก (Labor-intensive) และอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนจํานวนมาก (Capital-intensive)

เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในวงกว้าง ความยั่งยืนของป่าไม้และส่ิงแวดล้อมถือเป็นปัจจัย

สําคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท้ังในระดับประเทศและระดับโลก รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรร่วมมือกันในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาท่ียั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะในท้ายที่สุด ความสําเร็จทางเศรษฐกิจจะไร้

ความหมายหากป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม่สามารถคงอยู่ได้ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะโลก

ร้อนจะกลายเป็นภัยคุกคามสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตในระยะยาว ดังน้ัน ความยั่งยืนของป่าไม้และธรรมชาติจึง
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เป็นกุญแจสําคัญต่อการพัฒนาที่ม่ันคงและเป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังในอนาคต

จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ (BPS) ในปี 2566 ระบุว่า พื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันในอินโดนีเซียมีทั้งส้ิน

15.4 ล้านเฮกตาร์ โดย 3 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้แก่ จังหวัดเรียว 2.86 ล้านเฮกตาร์

จ.กาลิมันตันตะวันตก 2.2 ล้านเฮกตาร์ และ จ.กาลิมันตันกลาง 2.19 ล้านเฮกตาร์ โดยอินโดนีเซียยังคงครองตําแหน่งประเทศ

ผู้ผลิตปาล์มนํ้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลก จากรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ประจําปี 2566/2567 ระบุว่า

อินโดนีเซียมีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ํามันถึง 43 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 56 ของการผลิตทั่วโลก รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย

ร้อยละ 26 ไทยและโคลัมเบีย ร้อยละ 5 ไนจีเรียและกัวเตมาลา ร้อยละ 2 ปาปัวนิวกีนีและโกตดิวัวร์ ร้อยละ 1 ฮอนดูรัส

ร้อยละ 0.79 และบราซิล ร้อยละ 0.77 ตามลําดับ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของอินโดนีเซียในฐานะผู้นํา

การผลิตปาล์มน้ํามันในตลาดโลก ท้ังในเชิงปริมาณและความสําคัญต่อเศรษฐกิจระดับสากล

 รมช. Sudaryono เดินหน้าสร้างเขื่อน Sidoras

นาย Sudaryono รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ยืนยันว่า การสร้างเขื่อน Sidoras ในอําเภอ Deli Serdang

จ.สุมาตราเหนือ จะเริ่มดําเนินการก่อสร้างในปีนี้ร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและการเคหะ (PUPR) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนับสนุนการชลประทานในฤดูปลูกข้าวรอบท่ีสามของเกษตรกรในอินโดนีเซีย และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการ

ปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นท่ีลุ่มน้ํา เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะมีน้ําเพียงพอสําหรับการผลิต ขณะเดียวกัน นาย

Sudaryono กล่าวเสริมว่า ในอดีตเขื่อน Sidoras เคยมีประโยชน์มากต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ แต่ปัจจุบันเขื่อนชํารุดเสียหาย ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ําท่ีจําเป็นในการเพิ่มผลผลิต และการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร

การสร้างเขื่อนขึ้นใหม่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวได้สามคร้ังตามรอบปกติ ขณะที่ในปัจจุบัน

การเก็บเกี่ยวมีเพียงหนึ่งหรือสองครั้งต่อปีเท่านั้น นอกจากน้ี ยังมีเป้าหมายที่จะฟ้ืนฟูผลผลิตทางการเกษตรให้กลับสู่สภาพ

ปกติและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรัฐบาลได้เตรียมจัดหาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพและการเพ่ิมปริมาณ

ปุ๋ยจากภาครัฐ จากเดิมมีการจัดหาไว้ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น 9.5 ล้านตัน เพื่อสนับสนุนโครงการการ

พ่ึงพาตนเองทางอาหาร ผ่านโครงการพัฒนาเขื่อน Sidoras รวมถึงการจัดหาพันธ์ุพืชและปุ๋ย จึงคาดว่าภาคเกษตรกรรมใน

จ.สุมาตราเหนือจะขยายตัวและมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพ่ึงพาตนเองทางอาหารของประเทศได้

 รัฐบาลยืนยันรับซื้อข้าวเปลือกตามราคารัฐบาลกําหนด (HPP) เพ่ือคุ้มครองเกษตรกร

เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2568 ในที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านความม่ันคงทางอาหาร นาย Zulkifli

Hasan รัฐมนตรีประสานงานด้านอาหาร เปิดเผยว่า รัฐบาลยืนยันว่าผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรจะได้รับการซื้อในราคา

6,500 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ตามที่รัฐบาลกําหนด (Cost of Goods Sold: HPP) อย่างไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น

ของรัฐบาลในการคุ้มครองเกษตรกรและการกําหนดนโยบายอย่างเข้มงวดในการซ้ือข้าวเปลือกตามราคาที่กําหนด เพื่อป้องกัน

การรับซื้อข้าวที่ไม่เป็นธรรมในตลาด นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณ์ว่าการผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ระหว่างเดือน

มกราคมถึงมีนาคม 2568 ซึ่งจะสามารถดูดซับข้าวได้ถึง 3 ล้านตันในช่วงเวลาดังกล่าว โดย Bulog ได้รับมอบหมายให้รับซื้อ

ข้าวจากโรงสีที่ซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาตาม HPP ที่ 12,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หากโรงสีใดไม่รับซ้ือตามราคาที่

กําหนด Bulog จะดําเนินการซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้การดูดซับข้าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีความยืดหยุ่นในการกําหนดราคาซื้อข้าวในช่วงระหว่าง 12,000 - 12,250 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม แทน

ราคาคงที่ ซ่ึงที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ แต่ยังความเห็นชอบจากการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีเพื่อตัดสินใจข้ันสุดท้าย
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นาย Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ย้ําถึงผลกระทบท่ีสําคัญหากข้าวเปลือกของเกษตรกร

ยังคงถูกซื้อในราคาที่ตํ่ากว่า HPP ซึ่งจะส่งผลเสียหายให้กับเกษตรกรและอาจคุกคามความพยายามในการสร้างความมั่นคง

ทางอาหาร รวมทั้งทําให้พื้นที่ปลูกข้าวลดลงในอนาคต เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยเฉพาะ

พื้นท่ีใน จ.ชวาตะวันออก จ.ชวากลาง และจ.ชวาตะวันตก ขณะเดียวกัน จากการติดตามผลของกระทรวงเกษตรพบว่า ร้อยละ

70 ของราคาข้าวเปลือกในบางพื้นท่ียังคงตํ่ากว่าราคา HPP ข้อมูล ณ วันท่ี 21 มกราคม 2568 ราคาข้าวเปลือกในพื้นที่อําเภอ

Bunguran Tengah เขต Natuna จ. Riau อยู่ระหว่าง 5,000 – 6,000 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ขณะที่ในเขต Gunung Kidul

และเขต Bantul จ.ยอกยาการ์ตา ราคาข้าวเปลือกอยู่ท่ี 5,000–5,800 รูเปียห์ และ 5,800 – 6,300 รูเปียห์ ตามลําดับ ท้ังนี้

การกําหนดนโยบายในการซ้ือข้าวเปลือกตามราคาที่กําหนดอย่างเข้มงวด รัฐบาลคาดว่าจะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของ

เกษตรกร พร้อมทั้งรักษาความยั่งยืนของความมั่นคงทางอาหารในระดับชาติ

 รมว.เกษตรฯ ผลักดัน NTT เป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย

เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2568 นาย Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เดินทางเยือนเข่ือน

Raknamo เมือง Kupang จ.นูซาเติงการาตะวันออก (Nusa Tenggara Timur: NTT) และยืนยันว่า กระทรวงเกษตรพร้อมท่ี

จะทํา NTT เป็นจังหวัดท่ีมีความม่ันคงทางอาหารในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียภายในระยะเวลาไม่เกินสามปี ด้วย

ศักยภาพของพื้นที่กว่า 300,000 เฮกตาร์ NTT ถูกพิจารณาให้เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญสําหรับความมั่นคงทางอาหารของ

ประเทศ หากมีการเพาะปลูกข้าวบนพื้นที่ 200,000 เฮกตาร์เพียงแค่สองครั้งต่อปี สามารถให้ผลผลิตสูงถึง 2 ล้านตัน ขณะท่ี

ความต้องการของ NTT มีเพียง 1.3 ล้านตัน ซ่ึงจะทําให้มีผลผลิตส่วนเกิน 700,000 ตัน นอกจากนี้ หาก NTT สามารถผลิต

อาหารเพียงพอต่อความต้องการในพ้ืนที่ จะช่วยลดการพึ่งพิงข้าวจากจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จ.สุลาเวสีใต้และจ.ชวาตะวันออก ซึ่ง

จะส่งผลให้ต้นทุนด้านการขนส่งลดลงและช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อในพื้นที่ โดยนาย Amran ระบุว่า หากบรรลุเป้าหมาย

ดังกล่าวได้ ราคาสินค้าเกษตรจะลดลงและประชาชนจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เนื่องจากต้นทุนการขนส่งท่ีสูงมักจะตกเป็นภาระ

ของประชาชน ซ่ึงเป็นสาเหตุทําให้ราคาสินค้าเกษตรมีราคาแพง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงเกษตรได้แสดงความมุ่งม่ันที่จะให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ต้ังแต่การ

พัฒนาแหล่งน้ํา การจัดหาปุ๋ย เครื่องมือและเคร่ืองจักรทางการเกษตร ไปจนถึงการให้คําปรึกษาอย่างเข้มข้น โดยตั้งเป้าหมาย

ไม่เกินสามปี และจะให้การสนับสนุนทุกอย่างท่ีจําเป็น รวมถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ และ

หวังว่าโครงการการผลิตอาหารเพียงพอน้ี จะช่วยลดอัตราความยากจนใน NTT ซึ่งขณะนี้มีอัตราความยากจนสูงถึงร้อยละ 20

พร้อมกล่าวว่า ภาคเกษตรกรรมคือกุญแจสําคัญในการลดความยากจนใน NTT หากโครงการน้ีประสบความสําเร็จ ประชาชน

จะมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

นาย Andriko Noto Susanto รักษาราชการผู้ว่าราชการ จ. NTT ได้แสดงความยินดีต่อความสนใจของรัฐบาลกลาง

ในภาคการเกษตรของจังหวัด และอธิบายเพิ่มเติมว่า พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกข้าวกว่า 300,000 เฮกตาร์ ได้รับการ

พัฒนาไปแล้ว 177,000 เฮกตาร์ โดยมีดัชนีการเพาะปลูก (IP) อยู่ระหว่างท่ี 1 - 1.5 และยังมีพื้นที่แหล่งนํ้า 123,000 เฮกตาร์

ที่พร้อมสําหรับการเพิ่มผลผลิต ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง NTT จะสามารถมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายความ

มั่นคงทางอาหารของประเทศได้ นอกจากน้ี นาย Andriko กล่าวเสริมว่า ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถ่ิน

NTT เชื่อมั่นว่าจะสามารถกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญในภาคตะวันออกของอินโดนีเซีย พร้อมทั้งเสริมสร้างอํานาจทาง

อาหารของชาติได้อย่างมั่นคง
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ข่าวด้านประมง

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎข้อบังคับ (PP) ฉบับที่ 11 ปี 2023 ว่าด้วยนโยบายการจัดสรรพื้นที่และโควตาการทํา
ประมง (Quota Based Fishing Zone Policy – PIT) ซ่ึงสาระสําคัญในกฎข้อบังคับ มาตรา 1 ว่าด้วยการทําประมงที่มีการ
ควบคุมและทําประมง/จับสัตว์น้ําตามสัดส่วนเขตน่านน้ําในการทําประมงตามโควตาที่ได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
โดยกําหนดเขตน่านน้ําในการทําประมงเป็น 6 โซน ได้แก่

 โซนที่ 1 เขตการจัดการประมงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย WPPNRI 711 น่านน้ําช่องแคบการีมาตา และน่านน้ํานา

ตูนาเหนือ
 โซนที่ 2 WPPNRI 716 น่านน้ําสุลาเวสี และตอนเหนือของเกาะฮัลมาเฮรา และ WPPNRI 717 น่านน้ําอ่าว

เชนดราวาซิฮ และคาบมหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลน้ําลึกมหาสมุทรแปซิฟิก

 โซนท่ี 3 WPPNRI 715 น่านน้ําอ่าวโตมินิ ทะเลมาลูกู ทะเลฮัลมาเฮรา ทะเลเซรัม และอ่าวบีราว และ
WPPNRI 718 น่านน้ําทะเลอารู ทะเลอาราฟูร่า และทะเลติมอร์ในส่วนตะวันออก WPPNRI 714 น่านน้ําอ่าว
โตโล และทะเลบันดา

 โซนท่ี 4 WPPNRI 572 น่านน้ํามหาสมุทรอินเดียตอนตะวันตกของเกาะสุมาตรา และช่องแคบซุนดา และ
WPPNRI 573 น่านน้ํามหาสมุทรอินเดีย ตอนใต้ของเกาะชวาจนถึงตอนใต้ของเกาะนูซาเตงการา ทะเลซาวู
และทะเลติมอร์ตอนตะวันตก และทะเลน้ําลึกมหาสมุทรอินเดีย

 โซนท่ี 5 WPPNRI 571 น่านน้ําช่องแคบมาลากา และทะเลอันดามัน และ
 โซนท่ี 6 WPPNRI 712 น่านนํ้าทะเลชวา และ WPPNRI 713น่านนํ้าช่องแคบมากาซาร์ อ่าวโบเน ทะเลฟลอเรส

และทะเลบาหลี

กฎข้อบังคับ (PP) ฉบับที่ 11 ปี 2023 ว่าด้วยนโยบายการจัดสรรพื้นท่ีและโควตาการทําประมง (Quota Based
Fishing Zone Policy – PIT) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการประมงโดยรวมตามโควตาสัตว์น้ําที่จับได้ ซ่ึงประธานาธิบดี
อินโดนีเซียได้ลงนามในกฎข้อบังคับดังกล่าวแล้ว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยกระทรวง

กิจการทางทะเลและประมงยังคงจัดทํากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในเขตพ้ืนที่ทําการประมงของ
อินโดนีเซีย ได้แก่ โซน 1 โซน 2 โซน 3 และโซน 4 ตามลําดับ โควตาการทําประมงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) โควตาชาวประมงพื้นบ้าน (<12 ไมล์ทะเล) 2) โควตาอุตสาหกรรม (> 12 ไมล์ทะเล) และ 3) โควตากิจกรรมท่ีไม่ใช่เชิง

พาณิชย์ (ถ้า < 12 ไมล์ทะเล ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และถ้า > 12 ไมล์ทะเล ต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง) นอกจากนี้ สําหรับชาวประมงขนาดเล็กท่ีมีเรือประมงขนาดระวางน้อยกว่า 5 ตัน
กรอส จะได้รับผลประโยชน์หลายประการจากนโยบายการจดัสรรพ้ืนที่และโควตาการทําประมง อาทิ ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข

การเก็บภาษี (Non-Tax State Revenue) และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งโควตาอุตสาหกรรมและโควตาชาวประมง
พื้นบ้าน

นอกจากนี้ ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รวบรวมกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซีย ภายใต้

นโยบายการจัดสรรพ้ืนที่และโควตาการทําประมง และได้ดําเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ใช้

ประโยชน์ ดังนี้

1. Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

No.1/2023 concerning Procedures for Determining the Fish Production Value at the Time of Landing
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2. Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No.

2/2023 concerning Requirements and Procedures of Tariff Imposition on Type on Non-Tax State Revenue

that Apply to Ministry of Marine and Affairs and Fisheries which Originate from Utilization of Fisheries

Resources

3. Government Regulation of The Republic of Indonesia No.11/2023 concerning Quota-Based

Fishing

4. Regulations of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia

No.28/2023 concerning Regulations for Implementing Government Regulation Number 11 of 2023

concerning Quota-Based Fishing

5. Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 36 of 2023

concerning of Fishing Gear and Fishing Auxiliary Device Placement in Quota-Based Fishing Zone and Fisheries

Management Area of the Republic Indonesia in Inland Water

6. Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 187/2023

concerning Base Ports in Quota - Based Fishing Zones and Base Ports that Have Fulfilled Post-Production

Withdrawal Requirements (ประกาศใช้แทน Decree of the MMAF of the Republic of Indonesia No. 4/2023 และ No.

139/2023 concerning Fish Reference Price)

7. Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. 199/2023

concerning Fish Reference Price (ประกาศใช้แทน Decree of the MMAF of the Republic of Indonesia No. 21/2023

และ No. 140/2023 concerning Fish Reference Price)

ซ่ึงฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จะติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับการประกาศและมีผลบังคับใช้ของกฎกระทรวงกิจการ
ทางทะเลและประมงที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

 KKP ผลักดันชวากลางสู่ศูนย์กลางการประมง ส่งออกแซงหน้าเวียดนาม!

นาย Sakti Wahyu Trenggono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) เปิดเผยว่า KKP มุ่งมั่น

เสริมสร้างภาคการประมงของอินโดนีเซีย เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเพ่ิมการส่งออกของประเทศ ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์การประมง (Fisheries production) ของอินโดนีเซียมีปริมาณรวมทั้งส้ินกว่า 13 ล้านตันต่อปี โดยแบ่งเป็น

7.8 ล้านตันจากการจับสัตว์น้ําและ 5.6 ล้านตันจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้จะมีความสําคัญ แต่ยังคง

ตามหลังประเทศเวียดนามที่มีการผลิตรวมถึง 28 ล้านตัน โดยแบ่งเป็น 25 ล้านต้นจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและ 3 ล้านตัน

จากการประมงจับสัตว์น้ํา

เพื่อแก้ไขช่องว่างดังกล่าว KKP จึงต้ังเป้าท่ีจะเสริมสร้างความสามารถในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา โดยเฉพาะใน จ.ชวา

กลาง ซึ่งในปัจจุบันมีการผลิตถึง 847,000 ตัน มูลค่าถึง 7.68 ล้านล้านรูเปียห์ อีกท้ังยังมีบทบาทสําคัญในการส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทางการประมง โดยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5 ล้านล้านรูเปียห์ (326.78 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งมีศักยภาพในการ

ผลักดันการส่งออกของประเทศได้อย่างมาก รมว. Trenggono หวังว่า อินโดนีเซียจะสามารถขยายมูลค่าการส่งออกให้สูงกว่า

เวียดนามได้ในอนาคต
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว KKP วางแผนท่ีจะฟื้นฟูบ่อกุ้งในพื้นท่ีชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะชวา รวมถึงใน

จ.ชวากลาง มีแผนพัฒนาพื้นที่ในระยะแรกครอบคลุม 20,000 เฮกตาร์ในปี 2568 นอกจากน้ียังยํ้าถึงความสําคัญของการ

สนับสนุนจากรัฐบาลท้องถ่ินและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งชาติ (State Electricity Company: PLN) เพื่อให้มีการจัดหาพลังงาน

ที่เพียงพอสําหรับการเพาะเลี้ยงปลาทิลาเพีย (Tilapia) สําหรับตลาดในประเทศและการส่งออก ทั้งนี้ KKP กําลังส่งเสริมแผน

“รักการกินปลา” (Gemar Makan Ikan) ใน จ.ชวากลาง เนื่องจากการบริโภคปลาของประชาชนในภูมิภาคน้ีอยู่ในระดับท่ี

ค่อนข้างต่ําเพียงร้อยละ 15.6 ซ่ึง KKP มุ่งหวังที่จะพัฒนาสุขภาพของประชาชนผ่านโภชนาการที่ดีข้ึน

 KKP ตั้งเป้าผลิตเกลือพอเพียงในปี 2570

นาย Victor Gustaaf อธิบดีกรมการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) กระทรวงกิจการ

ทางทะเลและประมง (KKP) เปิดเผยว่า KKP ได้จัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตเกลือแห่งชาติในปี 2570

โดยขั้นตอนแรกเน้นที่การผลิตเกลือในประเทศ ในปี 2568 รัฐบาลตัดสินใจไม่นําเข้าเกลือสําหรับการบริโภค ซึ่งความต้องการ

เกลือในประเทศในปี 2567 - 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.9 ล้านตัน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ต่อปี เนื่องจากการเติบโต

ของประชากรและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สําหรับแผนการผลิตเกลือในประเทศปี 2568 ตั้งเป้าไว้ที่ 2.25 ล้านตัน

และหากรวมจํานวนสต๊อกเกลือที่เหลืออยู่ 836,000 ตัน จะทําให้การจัดหาเกลือในประเทศสามารถรองรับได้ถึงร้อยละ 63

ของความต้องการทั้งหมด ส่วนปริมาณความต้องการที่ยังขาดอยู่ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าดึงดูดสําหรับผู้ผลิตเกลือวัตถุดิบ

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตเกลือหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

KKP ได้วางแผนจําลองการผลิตเกลือในประเทศร่วมกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ เกษตรกรผู้ผลิตเกลือ รัฐบาลท้องถ่ิน

และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าว KKP ได้ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาบ่อเกลือ หนึ่งใน

พื้นที่คือเขต Indramayu จ.ชวาตะวันตก ซ่ึงจะเป็นจุดหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การฝึกอบรมเกษตรกร และการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุน ในปี 2567 พื้นที่การผลิตเกลือในเขต Indramayu อยู่ที่ 1,445.65 เฮกตาร์ มีกําลังการผลิตรวม

135,891.10 ตัน (ผลผลิต 94 ตัน/เฮกตาร์) ปัจจุบันสต็อกเกลือในพ้ืนที่มีจํานวน 25,000 ตัน กระจายใน 4 ตําบล คือ ตําบล

Krangkeng ตําบล Losarang ตําบล Kandanghaur และตําบล Patrol นอกจากน้ี KKP ยังสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีใน

การผลิตท่ีเรียกว่า Geomembrane ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของเกลือที่ผลิตโดยเกษตรกร

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สําหรับปี 2568 KKP มีแผนเปิดตัวโครงการขยายบ่อเกลือในพื้นท่ี จ.นูซาเต็งการาตะวันออก โดยตั้งเป้าหมายการ

พัฒนาพื้นท่ี 2,500 เฮกตาร์ ด้วยวิธีการผลิตแบบด้ังเดิมผสานการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มประ

สิทธิการผลิตเกลือผ่านเทคโนโลยีการผลิตเกลืออย่างเข้มข้น (Concentrated brine) มาใช้ใน 5 จังหวัด รวมถึง

จ.ชวาตะวันตก พื้นที่เป้าหมายรวม 1,800 เฮกตาร์ ในปี 2567 การผลิตเกลือของเกษตรกรในประเทศประมาณ 2.04 ล้านตัน

ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ี 2 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่าโครงการการพัฒนาบ่อเกลือได้ดําเนินตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

นาย Victor ม่ันใจว่า ด้วยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และการจัดการทรัพยากรอย่าง

ย่ังยืน KKP จะสามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตเกลือในประเทศได้สําเร็จ ผลิตภัณฑ์เกลือจากเกษตรกรในปัจจุบันมีคุณภาพ

และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ ซ่ึงในอนาคตคาดว่าไม่จําเป็นต้องนําเข้าเกลืออีกต่อไป
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 KKP สร้างโมเดลแปรรูปปูม้า เสริมสร้างเศรษฐกิจชายฝ่ัง

วันท่ี 13 มกราคม 2568 นาย Budi Sulistiyo อธิบดีกรมเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ทางทะเล

และประมง (PDSPKP) กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (KKP) เปิดเผยว่า KKP ประสบความสําเร็จในการพัฒนาโมเดล

การแปรรูปสินค้าประมงในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Micro and Small - Scale Businesses: UMK) โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งสําหรับสินค้าประมงปูม้า ในเมือง Jepara จ.ชวากลาง โครงการต้นแบบนี้ได้รับการสนับสนุน

จาก PDSPKP สามารถผลิตได้ถึง 50 กิโลกรัมต่อวัน โรงงานขนาดเล็ก (Mini Plant) ทําการแปรรูปวัตถุดิบปูม้าก่อนที่จะส่ง

ขายให้กับหน่วยประมงแปรรูป (fish processing units: UPI) และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนของ

Mini Plant ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จากเดิมที่เพียงแค่ขายปูม้าสดและปูม้าต้ม ได้เปลี่ยนไปขายเนื้อปูม้าปรุงสุก

และปอกเปลือกแล้ว

โมเดลน้ีส่งผลให้มูลค่าการขายเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 42.19 รวมถึงเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย สามารถผลิตปูม้าแปรรูปปรุงสุก

และปอกเปลือกได้เฉล่ีย 3.3 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดย PDSPKP ได้ร่วมมือกับสํานักงานประมงท้องถิ่นอํานวยความสะดวก

และสร้างความร่วมมือระหว่าง Mini Plant กับ UPI สําหรับการส่งออก สถานที่ตั้งของ Mini Plant อยู่ในหมู่บ้าน Platar

ตําบล Tahunan เขต Jepara ซ่ึงเป็นโรงงานขนาดเล็กท่ีพัฒนาขึ้นโดย PDSPKP และได้รับการออกแบบให้สอดคล้องตาม

หลักเกณฑ์การแปรรูปท่ีกําหนด นอกจากนี้ PDSPKP ได้จัดการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good

Manufacturing Practices: GMP) และมาตรฐานการทําความสะอาดและสุขาภิบาลในการดําเนินงาน (Sanitation

Standard Operating Procedures: SSOP) รวมถึงการออกใบรับรองความเหมาะสมในการแปรรูประดับ B (Processing

Feasibility Certificate “Rank B”) จากหน่วยงานควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางทะเลและประมง

นอกจากนี้ นาย Widya Rusyanto ผู้อํานวยการฝ่ายการแปรรูป PDSPKP กล่าวว่า โครงการน้ีไม่เพียงแต่ช่วยจัดหา

ส่ิงอํานวยความสะดวก ซึ่งประกอบด้วยบ้านพัก พร้อมระบบประปา และไฟฟ้า รวมท้ังอุปกรณ์จําเป็นในการแปรรูปปูม้า

เช่น เตาแก๊ส หม้อไอน้ํา กล่องเย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องกรองน้ํา และระบบบําบัดน้ําเสีย แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเป็น

ผู้ปฏิบัติงานใน Mini Plant ได้ฝึกงานและพัฒนาทักษะการจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูม้า ขณะนี้ สิ่งอํานวยความสะดวก

ดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับสมาคมชาวประมงปูม้าเมือง Jepara และได้รับการบริหารจัดการโดยสหกรณ์ผู้ผลิตปูม้านูซันทารา

(Nusantara Crab Producers Cooperative) ซึ่งการก่อตั้งสหกรณ์น้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง PDSPKP สํานักงาน

ประมงท้องถิ่น และพันธมิตรทางธุรกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรธุรกิจของผู้ประกอบการ

ในอนาคต นาย Widya คาดว่าสหกรณ์จะสามารถดําเนินการรวบรวมปูม้า ผู้แปรรูปปูม้าปอกเปลือก และเป็น

พันธมิตรกับหน่วยประมงแปรรูป (UPI) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการธุรกิจและความสามารถในแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น

ขณะนี้ Mini plant ได้เริ่มดําเนินการแล้วและสามารถสร้างงานให้กับแรงงานในท้องถิ่น จํานวน 12 คน และเห็นว่า

Mini plant ผลิตภัณฑ์ปูม้าของเมือง Jepara มีศักยภาพที่จะเป็นโมเดลการแปรรูปสินค้าประมงส่งออกที่มีการทํางานร่วมกัน

ของชุมชน และหวังว่ารัฐบาลท้องถ่ินจะสนับสนุนด้านการออกระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ

ควบคู่ไปกับการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ ก่อนหน้านี้ นาย Sakti Wahyu Trenggono รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทะเลและประมง กล่าวว่า การปกป้องและส่งเสริมการทํางานของชาวประมงขนาดเล็กเป็นนโยบายและโครงการท่ีมี

ความสําคัญของกระทรวง โดย KKP ได้กําหนด 5 โครงการใหญ่เพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ําเงิน (Blue economy)

ท่ีมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวประมงและชุมชนที่พ่ึงพาทรัพยากรทางทะเลและประมง
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 KKP ยํ้าเรือประมงต้องติดตั้ง VMS มุ่งขจัดการทําประมงผิดกฎหมายและส่งเสริมความย่ังยืน

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2568 นาย Pung Nugroho Saksono อธิบดีกรมการเฝ้าระวังทรัพยากรทางทะเลและประมง

(Directorate General of Surveillance for Marine and Fisheries Resources: PSDKP) กระทรวงกิจการทางทะเลและ

ประมง (KKP) เปิดเผยว่า การติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เป็นข้อกําหนดที่เรือประมงทุกลํา

ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือสนับสนุนการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับจรรยาบรรณว่าด้วยการทําประมง

อย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) ซึ่งประเทศสมาชิกต้องใช้เป็นมาตรการในการ

จัดการทรัพยากรประมงอย่างย่ังยืนและมีความรับผิดชอบ มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring,

Control and Surveillance: MCS) โดยใช้ระบบ VMS ในการตรวจสอบและยืนยันตําแหน่งของเรือประมง เพ่ือป้องกันและ

ตรวจสอบการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated

Fishing: IUUF) ซ่ึงช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาย Saiful Umam ผู้อํานวยการฝ่ายควบคุมและปฏิบัติการเรือ (Director of Fleet Control and Operations)

กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรับรองการปฏิบัติตามข้อกําหนดการดําเนินงานของเรือประมงในทะเลแล้ว ระบบ VMS ยัง

สามารถให้ข้อมูลและจัดการเบ้ืองต้นในกรณีเกิดปัญหาในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีความแม่นยําหรือใกล้เคียง

เวลาจริง (Near Real Time) โดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม ที่ช่วยติดตามสถานะของเรือแต่ละลํา กิจกรรม จุดหมาย

ปลายทาง และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรือประมง หากเกิดอุบัติเหตุ ขาดการติดต่อ หรือพบเรือประมงไม่ดําเนินกิจกรรมตาม

ข้อกําหนด จะสามารถติดตามและตรวจสอบได้ทันที เน่ืองจากการติดตามเรือประมงทุกลําในทะเลจะไม่สามารถทําได้หาก

ปราศจากเทคโนโลยีดาวเทียม นอกจากนี้ ระบบ VMS ยังมีประโยชน์สําหรับเจ้าของเรือประมงในการปฏิบัติตามข้อกําหนด

สําหรับส่งออกผลิตภัณฑ์ประมง โดยเฉพาะการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) ซ่ึงช่วยให้เจ้าของเรือประมงสามารถ

ตรวจสอบกิจกรรมการจับสัตว์น้ําที่ดําเนินการโดยลูกเรือ เพื่อป้องกันการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกัน นาย Ukon Ahmad Furkon ผู้อํานวยการฝ่ายใบอนุญาตประกอบการและกิจการชาวประมง

(Director of License and Fishemen Affaires ) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า KKP ได้ออกหนังสือเวียน เลขท่ี B.2403/MEN-

KP/XII/2024 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการดําเนินการตามนโยบายการจัดสรรพื้นที่และโควตาการทํา

ประมง (PIT) ซ่ึงกําหนดให้มีการติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) ระบุว่า

- เรือประมงท่ีมีใบอนุญาตทําการประมงในระดับภูมิภาคยังไม่บังคับติดตั้งระบบ VMS

- เรือประมงที่จะทําการประมงในน่านนํ้าที่อยู่ห่างออกไปกว่า 12 ไมล์ทะเล และย่ืนคําขอหรือย้ายใบอนุญาตทํา

การประมงหลังหนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องติดตั้งระบบ VMS ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2568 และ

- เรือประมงท่ีขอย้ายใบอนุญาตทําการประมงก่อนหนังสือเวียนฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ จําเป็นต้องติดต้ังและเปิดใช้

งานระบบ VMS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ นาย Sakti Wahyu Trenggono รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง กล่าวว่า นโยบายการ

จัดสรรพ้ืนที่และโควตาการทําประมง (PIT) ท่ีมีการควบคุมคาดว่าจะช่วยให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และรักษา

สมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ ท้ังนี้ KKP จะดําเนินการติดตามและ

ทบทวนการบังคับใช้นโยบาย PIT อย่างเข้มงวด เพ่ือส่งเสริมการทําประมงอย่างย่ังยืน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงได้อย่างแท้จริง
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ข่าวด้านปศุสัตว์

 กระทรวงเกษตรเร่งฉีดวัคซีนคุม FMD ท่ัวประเทศ

กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ (DGLAHS) กระทรวงเกษตร ร่วมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์

อํ า เภอ/เมือง และสมาคม ผู้ เลี้ ยงและ ผู้ขุน โคอินโดนี เซี ย (The Indonesian Cattle Farmers and Feedlotters

Association: APPSI) ดําเนินการแจกวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย (Foot and Mouth Disease: FMD) และฉีดวัคซีน

ให้กับสัตว์ในหลายจังหวัดทั่วอินโดนีเซีย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโรค FMD และรักษาสุขภาพของปศุสัตว์ให้

แข็งแรง พร้อมทั้งลดความเส่ียงจากโรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์และความม่ันคงทางอาหารของประเทศ

นาย Edy Budi Susila หัวหน้าศูนย์สัตวแพทย์ด้านเภสัชกรรมหลัก (BBVF Pusvetma) เมืองสุราบายา จ.ชวา

ตะวันออก ในฐานะผู้ประสานงานกิจกรรมในพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์อําเภอ Situbondo จ.ชวาตะวันออก เปิดเผยว่า วัคซีนโรค

FMD ที่แจกจ่ายเป็นผลิตภัณฑ์จาก BBVF Pusvetma กระทรวงเกษตร ที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติจาก DGLAHS

สําหรับการควบคุมโรค FDM ในอินโดนีเซีย ได้ถูกส่งมอบให้แก่หัวหน้าสํานักงานบริการปศุสัตว์และประมง (The Animal

Husbandry and Fisheries Service) อําเภอ Situbondo พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสัตวแพทย์ท้องถิ่น (District

Veterinary Authority: POV) เจ้าหน้าที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียม Singosari (The

Singosari Artificial Insemination Center: BBIB) และประธานสมาคม APPSI จ.ชวาตะวันออก เพื่อนําวัคซีนไปแจกจ่าย

ให้กับเจ้าหน้าท่ีสุขภาพสัตว์เพ่ือฉีดให้แก่สัตว์ท่ีมีสุขภาพดี เพื่อป้องกันและจํากัดการแพร่ระบาดของโรค FMD

นาย Edy ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การแจกวัคซีนโรค FMD ในคร้ังนี้ มีท้ังหมด 2,000 ขวด หรือ 50,000 โดส ซ่ึงได้

กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น จ.ชวาตะวันออก จ.ชวากลาง จ.ชวาตะวันตก จ.บันเต้ิน จ.ยอกยาการ์ตา จ.ลัมปุง และกรุง

จาการ์ตา สําหรับการส่งมอบวัคซีน 12,500 โดส ใน จ.ชวาตะวันออก ได้มอบให้กับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ Kediri อําเภอ

Blitar อําเภอ Tulungagung อําเภอ Jombang อําเภอ Situbondo อําเภอ Bondowoso อําเภอ Banyuwangi และอําเภอ

Jember โดยนาย Makmun ผู้อํานวยการฝ่ายการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (Processing and Marketing of

Livestock Products: PPHNAK) พร้อมด้วย นาย Akbar หัวหน้าศูนย์ BBIB Singosari ได้ดูแลการแจกจ่ายวัคซีนในพ้ืนที่

อําเภอ Kediri พร้อมกล่าวว่า การแจกวัคซีนในครั้งน้ี แสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรในการควบคุมโรค FMD

ในพื้นท่ีต่างๆ และยังเตรียมความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ยา ยาปฏิชีวนะ และสารฆ่าเชื้อโรค เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ

ป้องกันและจัดการกับโรคอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

นาย Agung Suganda อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ ได้เน้นย้ําถึงความคําสัญของการเตรียมความพร้อม

รับมือกับการระบาดของโรคสัตว์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยกล่าวว่า สุขภาพของสัตว์เป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการ

เพ่ิมผลผลิตปศุสัตว์ในประเทศ การฉีดวัคซีนถือเป็นมาตรการป้องกันที่สําคัญในการรักษาสุขภาพปศุสัตว์และป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคต่างๆ รวมทั้งโรค FMD การควบคุมโรคสัตว์เป็นส่ิงจําเป็นในการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากสัตว์และ

ส่งเสริมภาคปศุสัตว์ในอินโดนีเซีย ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างกระทรวงเกษตร ผู้ผลิตยาปศุสัตว์ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอื่นๆ จึงเป็นกุญแจสําคัญในการจัดการกับการระบาดของโรค FMD และหวังว่า ด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่ง จะสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค FMD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ภาคปศุสัตว์ของอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน
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 อินโดนีเซียมีแผนนําเข้าโคนม 100,000 ตัว จากสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ในการหารือและข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (Discussion and Non-Disclosure

Agreement: NDA) ที่ จั ดขึ้ น ณ ก รุงจากา ร์ตา นาย Febryanto เหรัญญิกสมาคมสหกรณ์นมแห่ ง อิน โด นี เซี ย

(The Indonesian Milk Cooperatives Association: GKSI) เปิดเผยว่า GKSI วางแผนท่ีจะนําเข้าโคนมจํานวน 100,000 ตัว

จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มการผลิตนมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมโภชนาการฟรีของรัฐบาล (Government’s Free

Nutritional Meals: MBG) ซ่ึงโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพพันธุ์โคนมในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง

โคนมพ้ืนเมืองของอินโดนีเซียและโคนมพันธ์ุโฮลส์ไตน์ฟรีเช่ียน (Holstein Friesian) โดนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเข้า

ร่วม อาทิ กระทรวงประสานงานด้านอาหาร กระทรวงเกษตร กระทรวงการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และบริษัท

ผลิตนมชั้นนําต่างๆ เช่น Ultrajaya, Nestlé Indonesia และ Frisian Flag Indonesia

นอกจากนี้ แผนการนําเข้าโคนมดังกล่าวยังมุ่งหวังที่จะฟ้ืนฟูประชากรโคนมที่ลดลงจากการระบาดของโรคปากและ

เท้าเป่ือย (Foot and Mouth Disease: FMD) เมื่อปี 2565 ท่ีอินโดนีเซียสูญเสียโคจํานวนมาก รวมถึงตอบสนองความ

ต้องการโคนมเร่งด่วน ประมาณ 65,000 ตัว เพ่ือสนับสนุนโครงการ MBG ของประธานาธิบดี Prabowo Subianto

การนําเข้าโคนมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งม่ันของ GKSI ที่จะพัฒนาการผลิตนมของประเทศ นาย Febryanto ให้ข้อมูล

เพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์ Epi Taufiq ผู้เช่ียวชาญจากสถาบันโภชนาการแห่งชาติ (National Nutrition Institute) ได้ยืนยัน

ถึงบทบาทสําคัญของนมในการเพิ่มประสิทธิภาพทางโภชนาการของเด็ก ขณะที่ นาง Lisa Ahramjian ที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําอินโดนีเซีย กล่าวชื่นชมความพยายามของ GKSI โดยถือว่าเป็นการเคลื่อนไหว

เชิงกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินโดนีเซียและสหรัฐฯ พร้อมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพและปริมาณ

การผลิตนมของอินโดนีเซีย

 การพัฒนาโครงการฟาร์มโคนม ระบบการดูแลในคอก (Colony System)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 นาย Bayu Aji Handayanto สมาชิกสมาคมสหกรณ์โคนมแห่งอินโดนีเซีย (The

Indonesian Milk Cooperatives Association: GKSI) เปิดเผยว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้เชิญชวนให้ GKSI มีส่วนร่วมใน

บริหารจัดการฟาร์มโคนมแบบบูรณาการ ระบบการดูแลในคอก (Colony System) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน

โครงการอาหารเสริมโภชนาการฟรี (Government’s Free Nutritional Meals: MBG) ของรัฐบาล ฟาร์มโคนมนี้จะ

ดําเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัทอาหาร ID FOOD Holding บริษัท PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I เกษตรกรท้องถ่ิน

และอุตสาหกรรมแปรรูปนม (Industri Pengolahan Susu: ITS) โดยมีแผนนําเข้าโคนมจากบราซิล 200,000 ตัวในปีน้ี ซึ่งได้

มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันเมื่อปลายปี 2567 เป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานและความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนแรกเร่ิมจากการพัฒนาพื้นที่เชิงเขาในภูมิภาค Malabar จ.ชวาตะวันตก และมีแผนจะขยายไปยัง

จ. ชวาตะวันออกและ จ. ชวากลาง

นาย Bayu ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า บริษัท PTPN I ได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 2,000 เฮกตาร์ ในการสร้างฟาร์มโคนมระบบ

Colony ขนาด 600 เฮกตาร์ และการพัฒนาพืชอาหารสัตว์ สําหรับโคนมจํานวน 30,000 ตัว ซึ่งจะได้รับการดูแลโดย

เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงโคนมท้องถิ่นภายใต้การดูแลของ GKSI ดังน้ัน เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงโคนมเหล่าน้ีจะไม่ทําการเล้ียงโคนมท่ี

ฟาร์มของตนเอง แต่จะเลี้ยงในพื้นที่ระบบ Colony System ที่จัดเตรียมไว้ ผลผลิตนมที่ได้จะถูกรับซื้อโดย GKSI ซึ่งจะนําไป

จําหน่ายให้กับ ID Food Holding และ ITS นอกจากนี้ GKSI ยังจะดําเนินการแปรรูปนมบางส่วนเป็นนม UHT ขนาดบรรจุ
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150 มิลลิลิตรและ 200 มิลลิลิตร ผลิตภัณฑ์นมแปรรูปเหล่านี้จะถูกใช้สนับสนุนโครงการ MBG และเติมเต็มความต้องการนม

ในประเทศ กระทรวงเกษตรคาดการณ์ปริมาณความต้องการนมสดในประเทศจนถึงปี 2572 ว่าจะสูงถึง 8.5 ล้านตัน แบ่งเป็น

ความต้องการนมปกติ 4.9 ล้านตัน และ 3.6 ล้านตันสําหรับโครงการ MBG

ดังน้ัน เพ่ือรองรับความต้องการดังกล่าว กระทรวงเกษตรได้จัดทําแผนการนําเข้าโคนมและการผลิตนมในประเทศ

ระหว่างปี 2568 – 2572 ระยะเวลา 5 ปี รัฐบาลมีแผนท่ีจะนําเข้าโคนมจํานวน 1 ล้านตัว และต้ังเป้าหมายการผลิตนมใน

ประเทศให้เพิ่มข้ึนเป็น 8.17 ล้านตัน การนําเข้าโคนมและเป้าหมายการผลิตนมจะดําเนินการอย่างเป็นข้ันตอน โดยในปี 2568

รัฐบาลจะนําเข้าโคนมจํานวน 200,000 ตัว พร้อมกับตั้งเป้าหมายการผลิตนม 1.55 ล้านตัน ในปี 2569 และ 2570 จะมีการ

นําเข้าโคนมเพิ่มขึ้นอ 300,000 ตัวและ 400,000 ตัวตามลําดับ พร้อมกําหนดเป้าหมายการผลิตนมที่ 2.07 ล้านตันและ

2.9 ล้านตัน ส่วนในปี 2571 การนําเข้าโคนมจะลดลงเหลือ 100,000 ตัว โดยเป้าหมายการผลิตนมที่ 6.53 ล้านตัน และในปี

2572 รัฐบาลจะไม่นําเข้าโคนมอีก แต่ตั้งเป้าหมายการผลิตนมอยู่ท่ี 8.17 ล้านตัน สําหรับความขาดแคลนของนมท่ียังคง

ต้องการจํานวน 0.33 ล้านตัน จะได้มาจากการนําเข้า เพื่อตอบสนองความต้องการท้ังหมดตามแผนที่กําหนดไว้

 ความร่วมมือทวิภาคี: อินโดนีเซีย-มาเลเซีย มุ่งเน้นควบคุมโรคสัตว์และการค้าสินค้าปศุสัตว์

ความร่วมมือทวิภาคีด้านปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียมีการส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือ

วันท่ี 15 มกราคม 2568 มีการจัดการประชุมออนไลน์ หัวข้อ Animal and Animal Products Technical Meeting

ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย Agung Suganda อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ (DGLAHS) กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย

เป็นประธานเปิดการประชุม และนาง Akma binti Ngah Hamid อธิบดีกรมบริการสัตวแพทย์ กระทรวงเกษตรและความ

มั่นคงทางอาหารของมาเลเซีย เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน

ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ระหว่างท้ังสองประเทศ

นาย Agung Suganda เปิดเผยว่า การประชุมคร้ังน้ีเป็นก้าวแรกของความร่วมมือท่ีมีความสําคัญและมีกลยุทธ์มาก

ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในด้านการค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการควบคุมโรคอีกทั้งยังเน้นยํ้าถึง

ความสําคัญในการฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีที่หยุดชะงักตั้งแต่ปี 2560 ผ่าน Joint Working Group of Agriculture ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงสองประเทศในการทํางานร่วมกันในด้านการเกษตร หนึ่งในวาระสําคัญของการประชุมคือการหารือ

เก่ียวกับการควบคุมโรคสัตว์ที่เป็นความท้าทายร่วมกัน อินโดนีเซียและมาเลเซียได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ของ

โรคสัตว์ เช่น โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ไข้หวัดหมูแอฟริกัน (African Swine Fever: ASF)

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) โรคปากและเท้าเปื่อย ( Foot and Mouth Disease: FMD) และไข้หวัดนก (Avian Influenza: AI)

โดยมาเลเซียได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในรัฐซาราวัก ขณะท่ีอินโดนีเซียได้รายงานถึงความ

พยายามในการควบคุมโรคต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์

ขณะที่นาง Akma binti Ngah Hamid ได้แสดงความช่ืนชมต่อความริเร่ิมในการจัดประชุม โดยระบุว่าการประชุม

คร้ังน้ีเป็นสิ่งสําคัญในการแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อมูลเพื่อรับมือกับความท้าทายร่วมกัน ความพยายามของอินโดนีเซีย

ในการจัดกิจกรรมถือเป็นก้าวสําคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในด้านปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะสนับสนุน

ภาคการปศุสัตว์ของทั้งสองประเทศ แต่ยังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน นอกจากประเด็นด้านสุขภาพสัตว์

แล้ว ยังได้หารือถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจคือการเปิดการ

ส่งออกแพะและแกะระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกครั้ง รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลงการส่งออกผลิตภัณฑ์นมและไข่ฟัก
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จากอินโดนีเซีย ท้ังสองประเทศยังได้หารือเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีมูลค่าเพ่ิม และข้อกําหนดใน

การส่งออกและนําเข้ารวมท้ังกลไกทางเทคนิคอื่นๆ ท่ีจะช่วยอํานวยความสะดวกในการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์

นาย Agung Suganda หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความท้าทายท่ีมีอยู่

แต่ยังนําไปสู่การสร้างกลไกที่รวดเร็วข้ึนในการดําเนินความร่วมมือในพื้นท่ี ซ่ึงจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ร่วมกัน

และก่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการปศุสัตว์ รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตสําหรับประชาชนทั้งสองประเทศ

 อินโดนีเซียเตรียมกลยุทธ์รับมือโรคปากและเท้าเป่ือย เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2568 นาย Agung Suganda อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ กระทรวงเกษตร

อินโดนีเซีย ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าสํานักงานปศุสัตว์ท้องถ่ิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสมาคมวิชาชีพ

มหาวิทยาลัย และเกษตรกร เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมและกําจัดโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth

Disease: FMD) ณ กรุงจาการ์ตา นาย Agung เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรกําลังเตรียมกลยุทธ์ปฏิบัติการสําหรับการดําเนิน

โครงการ “เดือนแห่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD” ใน 9 จังหวัดที่อยู่ในเขตการกําจัดโรค (เขตสีแดง) ซึ่งประกอบด้วย

6 จังหวัดบนเกาะชวา และ จ.ลัมปุง จ.บาหลี และจ.นูซาเต็งการาตะวันตก การดําเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการควบคุมและกําจัดโรค FMD ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการปศุสัตว์ของประเทศ โดยอาศัยความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ

การประชุมคร้ังนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการกําหนดกลยุทธ์การฉีดวัคซีนเพ่ือรองรับกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

ถึงมีนาคม 2568 แต่ยังเป็นการประเมินผลจากการดําเนินการการฉีดวัคซีนที่เริ่มต้นต้ังแต่เดือนธันวาคม 2567 นาย Agung

ให้ข้อมูลต่อไปว่า แผนการฉีดวัคซีนใน 9 จังหวัดที่อยู่ในเขตสีแดงจะดําเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยกระทรวงเกษตรกําลัง

พัฒนาแผนปฏิบัติการสําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2568 และจะดําเนินการฉีด

วัคซีนพร้อมกันในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงเกษตรได้จัดเตรียมวัคซีนจํานวน 4 ล้านโดส ภายใต้งบประมาณ

แผ่นดิน (The State Budget: APBN) ขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมผ่านงบประมาณท้องถิ่น

(The Regional Budget: APBD) เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการวัคซีนในพ้ืนที่เป้าหมาย นอกจากน้ี ภาคเอกชนยังมีบทบาท

สําคัญในการดําเนินโครงการฉีดวัคซีนแบบอิสระ โดยเฉพาะใน จ.ลัมปุง ซึ่งมีบริษัทปศุสัตว์หลายแห่งเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้

บริษัทบางแห่งได้ให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมีไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตรรอบฟาร์มของตน เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของชุมชนโดยรอบ

จากการประเมินสถานการณ์ นาย Agung กล่าวว่า อินโดนีเซียจําเป็นต้องใช้วัคซีนประมาณ 6 ล้านโดส เพ่ือควบคุม

โรค FMD ใน 9 จังหวัดที่อยู่ในเขตสีแดง อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อินโดนีเซียจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ที่จําเป็นต่อการควบคุมโรคดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การสนับสนุน

จากจากศูนย์เวชภัณฑ์สัตวแพทย์ (The Center for Veterinary Pharmacy: BBVF) Pusvetma ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรท่ีรับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนายา วัคซีน และผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ โดยเฉพาะสําหรับการควบคุม

และป้องกันโรคในสัตว์ ช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าอินโดนีเซียจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค FMD ได้สําเร็จ

ทั้งน้ี ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 มีรายงานการตรวจพบโคจํานวน 28,725 ตัว ติดเชื้อ

FMD กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด อย่างไรก็ตาม นาย Agung ยืนยันว่า แนวโน้มของจํานวนสัตว์ที่ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

โดยปัจจุบันจํานวนสัตว์ติดเช้ืออยู่ในระดับต่ํากว่าค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ที่บันทึกไว้ในสัปดาห์ท่ี
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สามของเดือนธันวาคม 2567 แม้ว่ายังพบการระบาดในบางพื้นท่ีของเขตสีแดง แต่ด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง

รัฐบาลและทุกภาคส่วนเก่ียวข้อง อินโดนีเซียมีความมั่นใจว่าจะสามารถปลอดจาก FMD ได้ในระยะเวลาอันสั้นท่ีสุด

ข่าวด้านอื่นๆ

 กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการย้ายถิ่นฐานลงนามข้อตกลงพัฒนาพ้ืนท่ีการย้ายถิ่นรองรับการพึ่งพาตนเอง

ด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 นาย Andi Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และนาย Muhammad

Iftitah Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการย้ายถิ่นฐาน (Ministry of Transmigration) ได้ลงนามในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์

สําหรับการบูรณาการการพัฒนา การขยายตัว และการเสริมสร้างศักยภาพในพื้นที่การย้ายถิ่น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและ

ส่งเสริมพื้นท่ีในชนบทเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพึ่งพาตนเองด้านอาหารในประเทศ เน้นการสร้างกลุ่มคลัสเตอร์

และศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในชนบท พัฒนาการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่

รมว. Amran กล่าวว่า โครงการนี้เป็นรูปแบบครบวงจร และมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยกระทรวงการ

ย้ายถิ่นฐานจะรับผิดชอบการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนในการเตรียมพ้ืนที่สําหรับคลัสเตอร์

เกษตรกรรมสมัยใหม่ รวมถึงการจัดหาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรทางการเกษตร เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย และสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

ต่างๆ โดยการจัดสรรจํานวนเครื่องมือและเคร่ืองจักรจะข้ึนอยู่กับจํานวนกลุ่มผู้ย้ายถ่ินฐานที่รับผิดชอบพ้ืนที่นั้นๆ เช่น

หน่วยจัดการอาหาร (Brigade Pangan) ซึ่งมีสมาชิก 15 คน จะดูแลพ้ืนที่ขนาด 200 เฮกตาร์ โดยชุดเคร่ืองมือเกษตรสําหรับ

กลุ่มหนึ่งจะมีมูลค่า 3,000 ล้านรูเปียห์ ประกอบไปด้วยรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ รถแทรกเตอร์ 2 ล้อ เครื่องเก็บเก่ียวข้าว เครื่อง

ปลูกข้าวอัตโนมัติ เคร่ืองป๊ัมนํ้า และอ่ืนๆ โดยคาดว่าการพัฒนาพื้นท่ีการย้ายถิ่นฐาน และการเสริมทักษะจะช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ย้ายถ่ินให้ดีข้ึน

ในอนาคต กระทรวงเกษตรยังมีแผนที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ (added value) เพิ่มข้ึนร้อยละ 100 - 200 ขณะที่ รมว. Iftitah กล่าวว่า การทํางานร่วมกันในคร้ังน้ี มีเป้าหมาย

เพื่อใช้ศักยภาพท่ีสําคัญของพื้นท่ีใหม่ การย้ายถิ่นเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหาร โดยช่วยสามารถผลิตข้าวได้ถึงร้อยละ 30 - 40

ของการผลิตข้าวทั้งหมดในประเทศ หากได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบรรลุเป้าหมายในการผลิตอาหาร

ให้เพียงพอในประเทศก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 สุมาตราใต้เปิดตัวการส่งออกกาแฟสู่ออสเตรเลียและมาเลเซียคร้ังแรก: ผลักดันเศรษฐกิจย่ังยืนผ่านสินค้าหลัก

เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2568 นาง Elen Setiadi รักษาราชการผู้ว่าราชการ จ.สุมาตราใต้ ร่วมกับนาย Arifin

Susanto หัวหน้าหน่วยงานบริการทางการเงินสุมาตราใต้และบังกา เบอลิตุง นาย Kostan Manalu หัวหน้าหน่วยงานกักกัน

โรค จ.สุมาตราใต้ และนาง Anita Setyawati หัวหน้าทีมงานกักกันพืช (Head of the Plant Quarantine Work

Team) จัดงานแถลงข่าวเก่ียวกับการส่งออกกาแฟจาก จ.สุมาตราใต้ไปยังออสเตรเลียและมาเลเซีย ครั้งแรก ซึ่งเป็นการ

เริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านระบบการเงินที่ยั่งยืนสําหรับสินค้าเกษตรหลักของสุมาตราใต้

นาง Elen กล่าวว่า จ.สุมาตราใต้เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ท่ีสุดในอินโดนีเซีย ภูมิภาคน้ีไม่ได้เน้นเพียงการส่งออก

แต่ยังสร้างระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ

เติบโต การส่งออกครั้งแรกรวมกาแฟเมล็ดสีเขียวท้ังหมด 19.8 ตัน ประกอบด้วยกาแฟอาราบิกาเกรด 1 จากเมือง Muara

Enim จํานวน 8.64 ตัน และกาแฟโรบัสตาเกรด 1 จากเมือง Pagaralam จํานวน 11.16 ตัน ที่จะส่งออกไปยังออสเตรเลีย
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โดยบริษัท PT. Asya Sila Nusantara นอกจากน้ียังมีกาแฟโรบัสตาเกรด 4 จากเมือง Pagaralam อีก 39.6 ตันท่ีจะส่งออก

ไปยังมาเลเซีย โดยบริษัท PT. Agri Ekspor Indonesia ผ่านท่าเรือ Boom Baru เมือง Palembang จ.สุมาตราใต้

ขณะที่นาย Kostan Manalu หัวหน้าหน่วยงานกักกันโรค จ.สุมาตราใต้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การส่งออกเมล็ดกาแฟสี

เขียวไปยังมาเลเซีย จะต้องผ่านการรมควัน (fumigation) ตามข้อกําหนดของประเทศปลายทาง เพื่อให้ม่ันใจว่าปลอดจากการ

ปนเปื้อนของศัตรูพืช ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่หน่วยงานกักกันแห่งอินโดนีเซียใช้ในการรับรองความปลอดภัยและสุขอนามัย

ของสินค้าในการส่งออก นอกจากนี้ นาง Anita ได้ชี้แจงว่า ประเทศปลายทางแต่ละแห่งมีข้อกําหนดหรือระเบียบบังคับที่แตก

ต่างกัน โดยยกตัวอย่างข้อกําหนดของมาเลเซียที่ต้องการให้มีการรมควันตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการ

สุขอนามัยพืช ฉบับที่ 43 (International Standards for Phytosanitary Measures: ISPM No.43)

ท้ังนี้ หน่วยงานกักกันโรค จ.สุมาตราใต้พร้อมสนับสนุนการอํานวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของนาย Sahat Manaor Panggabean หัวหน้าหน่วยงานกักกันแห่งอินโดนีเซีย ที่หวังว่าประเทศ

พันธมิตรจะพิจารณาให้อินโดนีเซียเป็นพันธมิตรทางการค้าสําคัญในตลาดการค้าระหว่างประเทศ

ท้ังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดความเคล่ือนไหวด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประจําทุกเดือนได้

ทาง https://www.opsmoac.go.th/jakarta-news-news_trans

6. เรื่องอ่ืนๆ (การดําเนินงานของฝ่ายเกษตร ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา)

 การประชุม

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าพบหารือ Mr. Eko Susanto เจ้าหน้าท่ีกองสุขภาพ

สัตว์เพ่ือสาธารณสุข ซ่ึงเป็นผู้ประสานงานเรื่อง การรับรองและการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการของไทย เพื่อขอส่งออก

เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสัตว์และนมจากไทยไปยังอินโดนีเซีย เพ่ือติดตามความคืบหน้า 1) การตรวจสอบ

เอกสารขั้นตอน Desk Review ของบริษัทในเครือ Bluefalo 2) การตรวจสอบสถานท่ี (On-Site Review) ของบริษัท

Foodtech Product (Thailand) Co.,Ltd. (Est.251) 3) การขอส่งออกเนื้อไก่ไปยังอินโดนีเซีย และ 4) การพิจารณาของ

บริษัทอ่ืนๆ ซ่ึง Mr. Eko แจ้งให้ทราบว่า 1) DVPH มีแผนดําเนินการตรวจสอบเอกสารของบริษัทในเครือ Bluefalo จํานวน 3

แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมสําหรับ Bluefalo VCN.184 และ VCN.212 ให้กับ

DVPH ภายในเดือนมกราคม 2568 เพื่อให้การตรวจสอบ เป็นไปตามกําหนดการท่ีวางไว้ 2) กําหนดการตรวจสอบสถานที่

On-Site Review ของบริษัท Foodtech (Est.251) อยู่ระหว่างการพิจารณาลําดับคิว โดยปกติการตรวจสอบจะดําเนินการ

โดยเจ้าหน้าที่จาก DVPH ไม่เกิน 3 คน ใช้เวลาประมาณ 3 วัน โดยผู้ประกอบการไทยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ี

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบสถานที่ 3) ขณะนี้ อินโดนีเซียยังไม่มี นโยบายในการนําเข้าเนื้อไก่ เนื่องจากมีการผลิต

ภายในประเทศเป็นปริมาณมาก เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และ 4) สําหรับบริษัทอื่นๆ ทาง DVPH จะต้อง

ดําเนินการตามลําดับ ซ่ึงจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมายังฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาต่อไป

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าพบหารือนาย Pebi Purwo Suseno และนาง Yunita Widayati เจ้าหน้าที่กอง

สุขภาพสัตว์ (DAH) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาการนําเข้าไก่ชน (Ayam Bangkok) จากไทยมายังอินโดนีเซียของ

บริษัท หนองจอก เอฟซีไอ จํากัด นาย Pebi แจ้งว่า DGLAHS กําลังรอเอกสารเพ่ิมเติมจากกรมปศุสัตว์ (DLD) ไทย ตาม

หนังสือ DGLAHS เลขที่ 02013/PK.330/F/01/2025 ลงวันที่ 2 มกราคม 2568 เมื่อได้รับเอกสารเพ่ิมเติมแล้ว DAH จะ
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ดําเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Small Desk Review) และหากจําเป็น อาจจะดําเนินการตรวจสอบสถานที่ต่อไป อย่างไรก็

ตาม ตามข้อกําหนดปัจจุบันของอินโดนีเซีย ไม่มีข้อบังคับในการตรวจสอบสถานที่สําหรับไก่ชน แต่การพิจารณาเอกสาร

เพ่ิมเติมจะเป็นสิ่งกําหนดว่า DAH จําเป็นต้องดําเนินการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ ทั้งนี้ DAH จะส่งข้อกําหนดด้านสุขอนามัย

(Health Requirements: HR) และแบบสอบถามรูปแบบใหม่สําหรับ Ayam Bangkok ไปยัง DLD ซึ่ง DAH จะต้องพิจารณา

ว่าการนําเข้าไก่ชน จะถือเป็นการนําเข้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ หรือเป็นสัตว์เลี้ยง หากป็นพ่อแม่พันธุ์ ปริมาณการนําเข้าจะมากกว่า

(ประมาณ 100-200 ตัว) ในขณะท่ีหากเป็นสัตว์เลี้ยง ปริมาณนําเข้าจะไม่เกิน 20 ตัวต่อครั้ง

นอกจากนี้ DAH แจ้งว่า DGLAHS ได้มีหนังสือเลขที่ 06012/PK.330/F.4/12/2024 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2567

ถึงกรมปศุสัตว์แจ้งความประสงค์นําเข้าไข่ปลอดเชื้อ Specific Pathogen-Free (SPF) จากไทย ซ่ึงฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาแจ้ง

ว่า ได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่งให้กรมปศุสัตว์ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปแล้ว ซึ่งทราบว่าได้มีการหารือ

ร่วมกับผู้ประกอบการที่ประสงค์ส่งออกเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ DAH แจ้งว่า อินโดนีเซียได้อนุมัติให้สามารถนําเข้า SPF จากหลาย

ประเทศมายังอินโดนีเซียแล้ว"

 การแก้ไขปัญหา

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รับการประสานจากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์นํ้า และปัจจัยการผลิต

(Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง สอบถามข้อมูลความถูกต้องของใบรับรอง

สุขภาพ (Health Certificate: HC) เนื่องจากมีผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าสัตว์นํ้า (ปลาเก๋าสด) จากอินโดนีเซีย ได้ยื่นใบรับรอง

สุขภาพ (HC) เลขที่ 2025-I1.0-3502.1-K.I.1-000010 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568 ซึ่งมีรูปแบบไม่ตรงกับ HC ฉบับใหม่ อ้างอิง

หนังสือ เลขที่ B.1525/BPPMHKP/KI.310/XII/2024 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2568

ซ่ึงฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้ประสานสอบถามหน่วยงานกักกันแห่งอินโดนีเซีย (IQA) เจ้าหน้า IQA แจ้งให้ทราบว่า ใบรับรอง

สุขภาพ (HC) ที่ย่ืนโดยผู้นําเข้าดังกล่าวเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามรูปแบบของใบรับรองสุขภาพสําหรับปลาและผลิตภัณฑ์จาก

ปลา (KI-1) เป็นไปตามข้อบังคับของ IQA หมายเลข 9 ปี 2024 ว่าด้วยเอกสารและตราประทับด้านกักกันสัตว์ ส่วนหนังสือ

เลขที่ B.1525/BPPMHKP/KI.310/XII/2024 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2567 เป็นรูปแบบของใบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย

ของปลาและผลิตภัณฑ์ประมงที่ออกโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง

 การประสานงาน ติดตามความก้าวหน้าการเปิดตลาด และความร่วมมือต่างๆ

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รับหนังสือจากฝ่ายสุขภาพสัตว์ (DAH) กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์

(DGLAHS) กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย เลขที่ 06012/PK.330/F.4/12/2024 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 แจ้งว่า ภาคเอกชน

อินโดนีเซียมีความประสงค์นําเข้าไข่ปลอดเชื้อ (Specific Pathogens free: SPF) จากบริษัท ไทย เอสพีเอฟ จํากัด ของ

ประเทศไทย ซ่ึง DAH ได้จัดส่งเง่ือนไขด้านสุขอนามัยสําหรับการนําเข้าไข่ปลอดเชื้อจากไทยมายังอินโดนีเซีย และขอให้จัดส่งให้

หน่วยงานผู้มีอํานาจในการออกใบรับรอง Veterinary Health Certificate ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้มีบันทึกขอความ

อนุเคราะห์กรมปศุสัตว์พิจารณาเงื่อนไขด้านสุขอนามัย สําหรับการนําเข้าไข่ปลอดเช้ือจากไทยมายังอินโดนีเซีย และจัดทําร่าง

ใบรับรอง Veterinary Health Certificate ตามข้อกําหนด DAH ให้ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาเพ่ือนําส่งให้ DGLAHS ใช้
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ประกอบการพิจารณานําเข้าไข่ปลอดเช้ือจากไทยมายังอินโดนีเซียต่อไป

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ e-Office ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้งานระบบ e-Office ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดการงานเอกสารและการส่ือสารภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการใช้งานท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย ช่วยให้การ

ดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความคล่องตัวและเป็นระบบ

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รับหนังสือจากกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ (DGLAHS) กระทรวงเกษตร

อินโดนีเซีย เลขที่ 06015/PK.330/F.4/12/2024 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2567 แสดงความขอบคุณ DLD ท่ีนําส่งตัวอย่างรูปแบบ

เอกสารผลตรวจ Rabies titer ที่ถูกต้อง และ DGLAHS จะดําเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการนําเข้าสัตว์เล้ียงต่อไป โดย

DGLAHS ประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตสําหรับการทดสอบ Rabies Titer

ซ่ึงเป็นข้อกําหนดในการส่งออกสัตว์เลี้ยงจากประเทศไทย ซ่ึงฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้มีบันทึกขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์

พิจารณาจัดทําข้อมูลตามคําขอของ DGLAHS ให้ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาเพื่อจัดส่งให้ฝ่ายอินโดนีเซียต่อไป

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมการให้คําปรึกษาการจัดทํางบเดือนและใบสําคัญคู่จ่าย

สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทํางบเดือนและ

ใบสําคัญคู่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยนําแนวทางการจัดทําบัญชีของสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ประสาน IQA สอบถามข้อมูลกฎระเบียบการนําเข้าอาหารสดท่ีมีแหล่งกําเนิดจากพืช

ของอินโดนีเซีย (FFPO) ข้อกําหนดการนําเข้า และข้อมูลที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบการนําเข้าสินค้าอาหารสดท่ีมี

แหล่งกําเนิดจากพืชของอินโดนีเซีย อ้างอิงกฎกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 55/Permentan/KR.040/11/2016 ว่าด้วยการ

ควบคุมความปลอดภัยในการนําเข้าสินค้าอาหารสดที่มีแหล่งกําเนิดจากพืช (Food Safety Control on Importation of

Fresh Food of Plant Origin (FFPO)) ที่กําหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมความปลอดภัยของสินค้า FFPO จํานวน 100

รายการ โดยประเทศผู้ส่งออกต้องผ่านการตรวจสอบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ/หรือค่าปริมาณขีดจํากัดที่ยอมรับได้

สูงสุดของสารปนเปื้อนในแต่ละสินค้า ปัจจุบันมีสินค้า FFPO จํานวน 13 รายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกจากไทยไปยัง

อินโดนีเซีย ตามกฎกระทรวงเกษตร ฉบับท่ี 1832/KR.040/K/03/2022 ว่าด้วยการข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

ความปลอด ภัยของอาหารสด ท่ี มีแหล่ ง กํ า เนิ ดจากพื ชของประ เทศ ไทย และกฎกระทรวง เกษตร ฉบับ ท่ี

7703/KPTS/KR.040/K/11/2022 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การนําเข้าสินค้า FFPO

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ประสานกรมพืชสวน กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย เพ่ือสอบถามข้อมูลการผลิต

สับปะรดและแนวโน้มการเพาะปลูกสับปะรดในอินโดนีเซีย ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ทราบว่า การผลิตสับปะรดในอินโดนีเซียมี

แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จ.ลัมปุง จ.สุมาตราใต้ และ จ.นูซาเติงการาตะวันตก ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การผลิตลดลง

ได้แก่ ราคาสับปะรดท่ีตกต่ํา ทําให้เกษตรกรหันเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่า นอกจากนี้ สภาพอากาศที่

แปรปรวนและภัยแล้งยังเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก ทําให้ผลผลิตลดลง ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้แจ้งข้อมูล

ดังกล่าวไปยังสมาคมชาวไร่สับปะรดไทยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนการผลิตในปีต่อไปเรียบร้อยแล้ว
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 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ประสานบริษัท PT Kagara Agro Nusantara เพื่อเขาพบหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยี

และสํารวจโอกาสในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพของอินโดนีเซีย เพื่อเป็นลู่ทางให้กับหน่วยงานด้าน

การเกษตรและนักธุรกิจไทยที่สนใจ นําเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย เพื่อ

ขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้มีหนังสือถึง สกต. แจ้งว่า สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ (Bureau of

International Cooperation: BOIC) กระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย เสนอกําหนดการจัดประชุมคณะทํางานร่วมด้าน

การเกษตรไทย-อินโดนีเซีย คร้ังที่ 9 (JAWG) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยฝ่ายอินโดนีเซียได้กําหนด

ช่วงเวลาสําหรับการจัดประชุม JAWG ครั้งท่ี 9 ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 หรือตามท่ีฝ่ายไทยเห็นสมควร

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้ประสานและมีหนังสือถึงฝ่ายใบอนุญาตและกิจการชาวประมง กรมจับสัตว์นํ้า

ประสงค์หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําประมงภายใต้นโยบายการจัดสรรพื้นที่และโควตาการทําประมง (PIT) รวมถึงความ

ร่วมมือด้านการประมงอื่นๆ ทั้งน้ี ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาได้สนอให้มีการประชุมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2568

หรือตามท่ีฝ่ายอินโดนีเซียเห็นสมควร

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมการใช้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศอย่างมั่นคง

ปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ

ในการใช้เว็บไซต์และระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินงานได้อย่างปลอดภัยและ

เหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ครั้งที่ 1/2568 พร้อมผู้แทน

หน่วยงานต่างๆ อาทิ ทหาร 3 เหล่า สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สํานักข่าวกรอง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

เป็นต้น โดยมีนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต เป็นประธาน โดยฝ่ายเกษตรได้รายงานผลการดําเนินงาน และแผนการ

ดําเนินงานภาพรวมในปี 2568 ของสํานักงานต่อท่ีประชุม

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตาประสานและมีหนังสือถึงกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ (DGLAHS) แจ้งว่า ฝ่าย

ไทยโดย ดร. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะและ

ประชุมทวิภาคีกับ Dr. Agung Suganda อธิบดีกรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือและ

การส่งเสริมการค้าปศุสัตว์ระหว่างอินโดนีเซียและไทย ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 หรือตามวันที่และเวลาท่ี

DGLAHS เห็นสมควร

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รับเอกสารจากกรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จัดส่ง

ข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถานประกอบการ (บริษัท หนองจอก เอฟซีไอ จํากัด) เพ่ือประกอบการ

พิจารณาการส่งออกไก่ชน (Ayam Bangkok) จากไทยไปยังอินโดนีเซียให้แก่กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ ซ่ึงฝ่าย

เกษตรฯ จาการ์ตา ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้รับเอกสารจากกรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จัดส่ง

เอกสารของบริษัท โบทานี เพ็ทแคร์ จํากัด (VCN.208) เพื่อประกอบการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนขอส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร

สัตว์เลี้ยงไปยังอินโดนีเซียให้แก่กรมปศุสัตว์และบริการสุขภาพสัตว์ ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว

 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

-

 การดําเนินงานอ่ืน

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จัดทํารายงานแบบผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน (M1) และรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2568 (M2) ประจําเดือนธันวาคม 2567

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จัดทํารายงานสถานการณ์สินค้าเกษตร (Situation Report) ประจําเดอืนธนัวาคม 2567

 ฝ่ายเกษตรฯ จาการ์ตา จัดทํารายงานภาวะความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน

และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร ประจําเดือนธันวาคม 2567 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ต่างๆ ด้านการเกษตรของอินโดนีเซีย


